



ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

เพื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2526

ราคา 75 สตางค์

ฉบับที่

๕๑

30 เมษายน 2527

อกภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สมองคุณชาติ



ม.ร.0601.033.0332/2527.13.51 [001-012]

ณ ภูมิบัณฑิตศึกษาศาสตร์ ศาสตราจารย์สำเนา วรางกูร รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2527
ณ กุฎย สมบัติศิริ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2527 ในงานพิธีพระราชทานปริญญา
รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร



ท้าย วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นวันลงทะเบียนเรียนวันสุดท้าย
เดือน/2526 มีนักศึกษามาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก

จัดอบรมความรู้กฎหมายแก่ อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการอบรมครู
วิชากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 12 -
13 ตุลาคม 2527 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและ
ความมั่นใจทางด้านวิชากฎหมายแก่ครูอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อให้ครูอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอนเนื้อหาวิชากฎหมาย
องค์ความรู้ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
อบรมครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องเป็นครูหรืออาจารย์ผู้รับ
สอนวิชากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษา และต้องไม่เคยสำเร็จ
หลักสูตรปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์มาก่อน (ผู้สมัครนำไปรับรองจาก
สังกัดมาแสดงในวันสมัครด้วย) นอกจากนี้ ยังรับสมัครนักศึกษา
ที่กำลังศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เข้ารับการอบรมด้วย

ใจเข้ารับการอบรมตาม ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย-
รามคำแหง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครได้
อ่านต่อหน้า 11

ผู้อำนวยการหอสมุดฯ แถลงปรับปรุงแอร์ ขณะนี้ได้ทดลองเดิน เครื่องแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
แถลงเรื่องการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
ว่าดำเนินการแล้ว เหตุเนื่องจากระบบประมาณ
แผ่นคืนฯ แต่ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศได้
ซ่อมแซม เรื่องนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค
ละเอียดอ่อน ได้ปรึกษาศาสนาปณิกทุกชั้น
ตอน ขณะนี้ได้เริ่มทดลองเดินเครื่อง
บางเครื่องแล้ว

รศ.อัมพร บันศรี ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุดกลางแถลงกับข่าว
รามคำแหงก่อนเข้าประชุม ทปม.เมื่อ
ปลายวันที่ 25 เมษายน นี้ ว่า ตามที่
องค์การนักศึกษาได้ออกไปสเตอร์
ข้อใจ เรื่องการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ
ของสำนักหอสมุดกลางว่า
สำนักหอสมุดกลางขอชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ทราบว่า นับตั้งแต่
นำ
ที่รวมมหาวิทยาลัย และเกิดความเสียหาย
แก่เครื่องปรับอากาศของสำนัก
หอสมุดกลางอย่างมากนั้น สำนัก
หอสมุดฯ ได้ทำการสำรวจและ
เสนอขอใช้งบกลางจากรัฐบาล เพื่อ
เป็นการประหยัดงบประมาณได้ของ
มหาวิทยาลัย แต่การพิจารณาช่วยเหลือ
ล่าช้ามาก จนถึงวันที่ 24 ม.ค. 2527
อ่านต่อหน้า 11

รตม.ทบวงฯ เปิดการสัมมนา “ทรัพยากรทางทะเลกับอนาคต เศรษฐกิจไทย”

นายปรีดา พัฒนถาบุตร ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
จะเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง ทรัพยากรทางทะเลกับอนาคตเศรษฐกิจ
ไทย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2527 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องกิตติฮอลล์
โรงแรมดุสิตธานี

การสัมมนาเรื่อง ทรัพยากรทางทะเลกับอนาคตเศรษฐกิจไทย จัดโดยคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย
และบทบาทของรัฐต่อกฎหมายทะเลแนวใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล ตลอดจนการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลในระหว่างนักวิชาการ ข้าราชการ และผู้
เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงการวิจัยทางด้านวิชาการ ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม
2527 เวลา 09.00 - 17.00 น. โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ
ทั่วไปประมาณ 150 คน
อ่านต่อหน้า 12



เขียนกันมา มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการสร้างเขื่อนคอนกรีต รอบ
บริเวณมหาวิทยาลัย ตามโครงการป้องกันน้ำท่วม ที่เห็นในภาพเป็นเขื่อน
ที่สร้างขึ้นแล้ว
อ่านต่อหน้า 11

รับสมัครงาน

● กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 1 ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี สาขาวิชาของคณะสังคมศาสตร์ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี สอบตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายการสอบและคัดเลือก กองการเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ ในกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

● สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี สาขาวิชาหรือวิศวกรรมขนส่งหรือวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี สาขาวิชาหรือวิศวกรรมขนส่ง หรือวิศวกรรมไฟฟ้า ตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก หรือได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี สาขาวิชาหรือวิศวกรรมขนส่ง หรือได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี สาขาวิชาหรือวิศวกรรมขนส่ง

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายนโยบายและแผนมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

● คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุหรือรับโอนเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสาขาวิชา ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม ศกนี้

● คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุหรือรับโอนเป็นข้าราชการในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 4 ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือ Teaching English as a Second Language ผู้สนใจติดต่อ และสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้

● คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุหรือรับโอนเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ระดับ ๓ วุฒิปริญญาโท

อ่านต่อหน้า

ให้ทุนเรียนปริญญาโท

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ซึ่งจัดส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ได้ประกาศให้รางวัลและทุนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2527 นอกเหนือจากทุนการศึกษายอดเยี่ยมสำหรับนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่าที่มีการสอนวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ การทหาร และวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตและมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชาแล้ว ให้ทุนค่าเดินทางไปศึกษาต่อทางวิทยาศาสตร์ ๗ ค่า และให้ทุนการศึกษาต่อภายในประเทศชั้นปริญญาโท และเอกทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ทุนทุกประเภทที่มูลนิธิให้ไปจะไม่มีข้อผูกพัน นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโทหรือปริญญาตรีแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในกรณีที่รับทุนเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ มีศิริ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 10500 โทร. 2527984 และในเวลาว่าง โทร. 2527984



ก.พ. ให้ทุน กพ.

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษา ณ ต่างประเทศ และทุนตามความต้องการของส่วนราชการพลเรือน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนเล่าเรียนหลวง รัฐบาลมอบหมายให้สอบคัดเลือกคนพลเรือน ผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5 และได้คะแนนในวิชาที่กำหนดให้สอบตามโครงการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.6 ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 800 และได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 850 มีอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 9 ทุน ส่วนทุนตามความต้องการของส่วนราชการพลเรือน รัฐบาล มอบหมายให้สอบคัดเลือกคนพลเรือน ผู้สอบได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.5 มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 3 ทุน ไปศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ระดับปริญญาตรี

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองการสอบสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม ศกนี้

นศ.ประสานมิตรจัดอบรม

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาควิชาภาษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร จะจัดอบรมเรื่องความต่อเนื่องระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และการสร้างข้อสอบจัดระดับภาษาของผู้เรียน ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม ศกนี้ จึงขอเชิญอาจารย์ภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรม โดยติดต่อขอสมัครได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาควิชาภาษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร กรุงเทพฯ

รับสมัครนักศึกษา

โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปร-แกรมหาวิทยาลัย ที่เรียนเคมี ชีวะ ไม่รับวุฒิเทียบเท่าเพื่อสอบแข่งขันเข้าเรียนวิชาสัตวแพทย์ ระดับประกาศนียบัตร โดยจะรับเพศชายจำนวน 180 คน เพศหญิงจำนวน 20 คน ใบสมัครราคาชุดละ 10 บาท ติดต่อซื้อได้ที่โรงเรียนสัตวแพทย์ ดิศรัยศรีวรารักษ์ ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้ ที่ห้องประชุมสโมสร กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ หอสมุดแห่งชาติบริการ

หอสมุดแห่งชาติปัจจุบันนี้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและยืมสิ่งพิมพ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจที่ประสงค์จะค้นคว้า และไร้ออกสารสิ่งพิมพ์ในประเทศอาเซียน ขอรับบริการได้ที่ งานจัดหาหนังสือหอสมุดแห่งชาติ ทำวสุกรี โดยทางหอสมุดจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดต่อขอยืม ขอทำไมโครฟิล์มหรือสำเนาให้

เชิญชมนิทรรศการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงาน "นิทรรศการบริการทางการแพทย์และมหกรรมสินค้าราคาถูก" โดยจะมีการสาธิตการป้องกันสารเคมีโดยเฉพาะอ็อกซิกซ์ การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัว การทำหมันชนิดต่าง ๆ การแก้หมัน การให้ภูมิคุ้มกันในเด็ก และมีการเปิดพิพิธภัณฑ์ 5 แห่งให้ประชาชนเข้าชมฟรี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ สูด แสงวีเชียร พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์กองค้อน พิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิเวศศาสตร์ ผู้สนใจเข้าชมได้ ณ บริเวณโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม ศกนี้

ศิลปากรจัดประกวด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดตราหรือสัญลักษณ์ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งรางวัลเงินสด 12,000 บาท ผู้ออกแบบตราหรือสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร รายละเอียดต่าง ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ นายประสพชัย แสงประภา คณะโบราณคดี ส่วนแบบจะส่งเข้าประกวดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ นางสาวอุษา พลาศรัย หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร 10200 หมุดเขตวันที่ 20 พฤษภาคม 2527

หนังสือดี น.ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในการสมโภชพระตำหนักทับขวัญและพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จำหน่ายเพื่อสมทบทุนพระตำหนักทับขวัญ การวิจัย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางภาคตะวันตกของประเทศไทย

ในเล่มส่วนใหญ่ประกอบด้วยภาพพระตำหนักทับขวัญ พระที่นั่ง และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานที่สำคัญในพระราชวังสนามจันทร์ และบทความเกี่ยวกับพระราชวังสนามจันทร์ที่น่าสนใจ ผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ ราคาเล่มละ 200 บาท ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

ทำบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์ 30% ของ บ.ข.ส.

ด้วยในมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีข้าราชการ และนักศึกษาเป็นจำนวนมากซึ่งอาศัยอยู่ตามจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการและฟังการบรรยายเป็นประจำในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ทางงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เห็นว่าเป็นการที่จะช่วยข้าราชการ และนักศึกษาได้ จึงจัดให้ ทำบัตรลดค่าโดยสารรถยนต์ 30% ของ บ.ข.ส. โดยมีเงื่อนไขดังนี้ คือ

คุณสมบัติ

- 1. เป็นข้าราชการ หรือนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2. ทำได้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามจังหวัดชานเมือง ใกล้เคียงกรุงเทพฯ ที่มีรัศมีไม่เกิน 100 ก.ม. เช่น สระบุรี, อโยธยา, นครปฐม, ราชบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ชลบุรี, ศรีราชา

หลักฐานการทำบัตร

สำหรับข้าราชการ

- 1. มีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการของผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับ
 - 2. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด กรณีถูกจ้างใช้สำเนาบัตรประชาชน
 - 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 - 4. ค่าธรรมเนียม 5 บาท สำหรับนักศึกษา
 - 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 - 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 - 3. ค่าธรรมเนียม 5 บาท
- กรณีที่มีบัตรแล้วแต่หมดอายุ ให้นำบัตรเก่าพร้อมรูปถ่าย 1 รูป มาขึ้นขอค่าธรรมเนียมที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ดึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 213 ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา



พระราชาบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2527

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
หม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่ง เป็นวาระที่ห้า ขอแสดงความชื่นชม
คุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความ

เข้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้มาหลายครั้ง ถึง
ประจำตัวบัณฑิต คือ ความมีวินัยความมีจิตใจ
หนักแน่น ความขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อ
ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญอันจะประกอบส่งเสริมให้เกิด
สุข ความเจริญก้าวหน้า ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
สังคม และชาติ บ้านเมือง.

วันนี้ จะกล่าวถึงคุณธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ
ซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์นี้ คามที่เข้าใจกันทั่วไป ประกอบ
ข้อตรงอย่างหนึ่ง ความจริงในภายในใจอีกอย่าง
มุ่งเฉพาะความซื่อตรงความจริงกายจริงใจ ในทางที่
ซื่อและเป็นธรรม. ดังนั้น เมื่อพูดถึงความซื่อสัตย์
ด้วยคำว่าซื่อสัตย์ด้วย เป็นซื่อสัตย์ซื่อสัตย์. คุณธรรม
ยอมรับกันว่าเป็นปัจจัยขจัดเหตุร้ายต่าง ๆ ได้อย่างดี
พระจัตถ์ที่สุด เพราะเมื่อบุคคลทำจริง ทำตรง ทำดี
พร้อมกัน ความผิด ความชั่ว ความล่อลวง ความ
วามประทุษร้ายกัน ก็สลายตัวหมด. เหลือแต่การ
ปฏิบัติจริง ปฏิบัติตรง. และเมื่อบุคคลดำรงชีพและ
หน้าที่การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ ก็ย่อมได้รับ
มีชื่อเสียงเกียรติยศ. บัณฑิตทั้งหลายจึงควรตั้ง
มั่นซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเอง ทั้งต่อผู้อื่น ตลอดไป
ริษยอันของตนเอง สังคม และบ้านเมืองของเรา
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้า
ให้บัณฑิตทุกคนถึงพร้อมด้วยสติปัญญา สามารถ
ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้เต็มที่ และขอให้ทุกท่าน
นี้ มีความสุขสวัสดิ์โดยทั่วกัน.



พระราชาบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2527

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
รามคำแหงอีกครั้งหนึ่ง เป็นวาระที่หกขอแสดงความยินดีกับผู้
ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความ
ในการศึกษา.

เมื่อวันก่อน ๆ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุม
นี้ให้ทราบครั้นหนึ่งว่า สังคมและชาติบ้านเมืองต้องการบุคคล
ที่มีคุณธรรม เช่น มีวินัย มีจิตใจหนักแน่นกว้างขวาง มีความ
ขยันหมั่นเพียร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นกำลังช่วยกันสร้างสรรค์โรงความสงบสุข ความเจริญ
ก้าวหน้า และความมั่นคงในแผ่นดิน และบัณฑิตทั้งหลาย
แต่ละคนควรจะได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการดังกล่าวนี้

ในวันนี้ จะขอกล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบกิจการงาน
ร่วมกับผู้อื่นนั้น ที่จะให้เป็นไปได้โดยราบรื่น เรียบร้อย และ
ถูกใจตนเองทั้งหมด ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจำนวนมาก
ย่อมมีความคิดความต้องการแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้าง
นอกจากนั้น อุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานก็อาจเกิดขึ้นได้
เสมอ. ฉะนั้น คนที่มีความรู้ มีวิจรรณญาณ จึงควรรู้จักศึกษา
สถานการณ์ด้วยความอดทนและอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
ทั้งปวงให้จนเห็นถ่องแท้ถึงหนทางที่จะปฏิบัติแก้ไขอย่างเที่ยง
ตรง ถูกต้อง และเหมาะสม แล้วจึงพยายามปฏิบัติภารกิจต่อไป
ด้วยสติความรู้ตัว ด้วยปัญญาความรู้คิด ด้วยวิชาความสามารถ
ด้วยความหนักแน่น และด้วยความสามัคคี ประจวบคองกัน.
เชื่อแน่ว่าไม่ช้านานนัก การรู้จักศึกษาพิจารณาด้วยความอด
ทนดังกล่าวนี้ จะส่งผลอันเลิศแก่กิจการงานที่กระทำตามที
มุ่งหวัง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้า
ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และท่านที่มาประชุมทุกท่าน
ประสบความสุข ความสำเร็จ และความสวัสดิ์โดยทั่วกัน



พระราชาบาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2527

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน
พระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
รามคำแหงอีกครั้งหนึ่ง เป็นวาระที่เจ็ด ขอแสดงความยินดี
กับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความ
สำเร็จ.

เมื่อวันก่อน ๆ ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้คือ
เนื่องกันมาเป็นใจความว่า บัณฑิตทั้งหลายมีความสำคัญในบทบาท
และหน้าที่ของตน ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบ
สุข ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ซึ่งจะเกิด
มีขึ้นได้ด้วยอาศัยคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ
สูง ช่วยกันทำ. จึงได้ขอให้บัณฑิตทั้งหลายศึกษาให้ทราบตระ
หนักในเรื่องความมีวินัย ความมีใจกว้างขวางหนักแน่น ความ
ขยันหมั่นเพียร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
อดทน แล้วพยายามอบรมคุณลักษณะนั้น ๆ ให้เกิดเจริญขึ้นใน
ตนเอง.

วันนี้ จะขอให้บัณฑิตพิจารณาว่า ในภาวะสังคมปัจจุบัน
ที่การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างไม่สะดวกสบายนัก เนื่องจากมี
ปัญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบมาดังอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ บัณฑิต
ทั้งหลายควรอย่างยิ่งที่จะรู้จักประมาณตน คือรู้จักความพอดี
พอเหมาะ พอควร ในกิจที่กระทำ คำที่พูด เรื่องที่คิดทั้งปวง ไม่
ปล่อยให้สภาพแวดล้อมบางอย่างผลักดันให้ดำเนินไปในเส้น
ทางที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม. อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะได้พิจารณา
ประกอบกันไป ก็คือความมัธยัสถ์ ความเรียบร้อย พอเหมาะ
พอควรในการดำรงชีวิต ไม่พยายามเสาะแสวงแย่งชิงสิ่งต่าง ๆ
จากสังคมอย่างเอาเปรียบด้วยความเห็นแก่ได้ โดยปราศ
จากความยั้งคิด. ถ้าทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความพอดี
คือรู้จักประมาณ ก็จะสามารถอยู่รอด และสามารถช่วยให้
สังคมตลอดถึงประเทศชาติผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ไป
ได้โดยสวัสดิ์.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้า
ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขความสำเร็จความเจริญ
รุ่งเรืองในชีวิต และขอให้ทุกท่านในที่ประชุมนี้ มีความสุข
สวัสดิ์ทั่วกัน.



จะมีบัณฑิตรามคำแหงมีจำนวนกว่าเจ็ดหมื่นสี่พัน
ตัวเลขจำนวนผู้สำเร็จปริญญามากมายเช่นนั้น ทำ
ปรั่รู้สึกห่วงใยเรื่องการประกอบอาชีพอันสมควร
ระดับปริญญา

จากการพบปะกับบัณฑิตรามคำแหงในช่วงงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่ผ่านมา ทราบว่าชาว
รามคำแหงที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาปีที่แล้วได้งานอาชีพ
แล้วเป็นส่วนใหญ่ เป็นอาชีพต่าง ๆ กันตามความรู้
ความสนใจและโอกาส งานอาชีพบางอย่างน่าสนใจมาก
ไปตั้งโรงงานผลิตกระดาษไขบ้าง ไปทำงานเกี่ยวกับการ
ผลิตอาวุธบ้าง และมีอยู่รายหนึ่งเรียบจบชีวิตวิทยาไปทำหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญการปักไข่ที่ประเทศจีน ได้เงินเดือนสูงกว่าที่
ราชการที่บ้านเรายังได้เท่า แต่คงว่าบัณฑิตรามคำแหงไม่
จนปัญญาในการหางานอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของรามคำแหง
และของมหาวิทยาลัยอื่นในบ้านเมืองเรานับวันจะ
มากขึ้นทุกที การหางานทำในวันหน้าคงจะไม่ค่อย
เหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา ฉะนั้นการเตรียมตัวเตรียม
ใจเรื่องการอาชีพไปพร้อม ๆ กับการศึกษาเล่าเรียน
จึงเป็นเรื่องถูกต้อง

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

● **ข่าวรวมค่าแห่ง** ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 51 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2527 ● **เสร็จสิ้นจากการสอบไล่ภาค 2/2526** และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 9 แล้ว สังคมรามฯ ก็เข้าสู่การบรรยาย ภาคฤดูร้อน/2526 ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 27 เป็นต้นมา ● **สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง** กำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ในวันที่ 30 เม.ย. 27 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักหอสมุดกลาง โดยมีผู้เข้ารับการสรรหา 2 คน คือ หมายเลข 1 สุรนา วงษ์ทองสรรค์ และ หมายเลข 2 ผศ.นันทนา เลิศทอง ● **คณะรัฐศาสตร์** กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ทรัพย์สินทางทะเลกับอนาคตเศรษฐกิจไทย" ในวันที่ 3-4 พ.ค. 27 ณ ห้องกิตติยอลล์ โรงแรมดุสิตธานี โดยมี 4 พจน. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปรีดา พัฒนถาบุตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ในวันที่ 3 พ.ค. 27 เวลา 09.00 - 09.30 น. พร้อมปาฐกถาเรื่อง นโยบายการใช้ทรัพย์สินทางทะเลของไทย ● วันที่ 4 พ.ค. 27 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบโล่เกียรติคุณแก่ข้าราชการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 โดยมี ศ.ประภาพร อวาศัย นายคณบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีข้าราชการได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ จำนวน 229 คน ส่วนผู้ได้รับโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ศ.สง่า ถิระสมิต ศ.คุณหญิงจินตนา ชุตสุนทร ศ.กุหลาบ มัตถิละมาศ ศ.ไพฑูย์ โพธิ์สุวรรณ นายสุนทร นงคะ และนายณรงค์ศักดิ์ แสงอาทิตย์ ● **ข่าวการกุศล** มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ "เดลินิวส์" พรรคเพื่อธรรม และ วงดนตรีลูกทุ่งมือเรือ กำหนดจัดการแสดงดนตรีมหากุศล ในวันที่ 1 พ.ค. 27 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ช่วยเหลือทหาร ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน รวมทั้งสมทบทุนสร้างอาคารอนุเคราะห์ของมหาวิทยาลัย มีการแสดงจากวงสตริงทั่วประเทศ พร้อมคารานักร้องทั่วฟ้าเมืองไทย เช่น สรพงษ์ บุญ จรุงชัย สายัณห์ สัญญา สุรชัย สมบัติเจริญ ฯลฯ ณ เวที ลาน สวป....งานนี้เปิดให้ดูฟรี ขอเพียงช่วยกันบริจาคคนละ 10 บาท ก็คงได้เป็นแสน ● **ข่าวทั่วไป** การจำหน่ายใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2527 ที่มหาวิทยาลัยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 27 เป็นต้นไป ชุดละ 20 บาท ● **ฝ่ายโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดกลาง** เปิดบริการอัดเทปคำบรรยายฟรี ตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 ติดต่อได้ที่ฝ่ายโสตฯ ชั้นลอย ● **ปิดท้ายสังคมนาม** ฉบับนี้ ขอขอบคุณเรื่องราว การประกวดคำขวัญของมหาวิทยาลัย ว่า หมวดเขต การส่งเข้าประกวดวันที่ 11 พ.ค. 27 คนหนึ่งจะส่งเข้าประกวดก็คำขวัญก็ได้ ขอเพียงแต่ให้แยกคำขวัญละ 1 แผ่น และเขียนชื่อที่อยู่กำกับทุกแผ่นด้วย ●



เยี่ยมผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย อ.สุรพล วิเศษโกสิน รองฯ อธิการ, รศ.สมใจคนนา สีวาลี รองฯ การคลัง และ นส.สุดาพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปเยี่ยมนายประมวล กุลมาตย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังพักฟื้นหลังจากเจ็บป่วยด้วยโรคไตได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้



แปลกแต่จริง บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ทั้ง 2 คนที่เห็นอยู่ในภาพนี้มีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน คือ นายวิเชียร เจริญสุข โดยที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือรู้จักกันมาก่อน ทั้ง 2 คนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2527 พร้อมกัน



สนับสนุนสัมมนา "ทรัพย์สินทางทะเล"
ประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญนิยมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่อธิการบดี ม.ร.ส.ร.งานสัมมนาทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง "ทรัพย์สินทางทะเลกับอนาคตเศรษฐกิจไทย" และรับเชิญเรื่อง "ประสบการณ์ในการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติไทยของบริษัทผู้ร่วมสัมปทาน" ในวันที่ 3 พ.ค. เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี อีกด้วย



บรรยาย คณะกรรมการคณาธิการสวัสดิการ
คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายเรื่อง "การพิทักษ์โดย อาจารย์บัญญัติ ศักดิ์ วิชชากรจากวิทยาลัยอิสลามเป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะบริหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปัญหาชีวิต

ชาติหน้ามีจริงหรือ

เรื่องโลกหน้าหรือชาติหน้า เป็นปัญหาของมนุษย์ในโลกนี้ไม่น้อยเลย ข้าพเจ้ามีโอกาสได้รับฟังการโต้เถียงในเรื่องดังกล่าวนี้พอสมควรแต่ไม่เคยสรุปได้สักที คนบางคนอธิบาย...ให้เหตุผลอย่างน่าฟังว่าชาติหน้านั้น

มีจริง ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไมเขาจึงได้พยายามหาเหตุผลเอามาอธิบายให้ข้าพเจ้าเชื่อในสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าถามตัวเองไม่ได้ว่า คำอธิบายของเขานั้น มันออกมาจากส่วนไหนของจิตใจ เขาต้องการให้ข้าพเจ้าเชื่อตามเขาอย่างนั้นหรือ หรือว่าเขาชี้แจงด้วยแรงแห่งความหวังดีอย่างแท้จริง เพื่อจะให้ข้าพเจ้าได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่เขาคิดว่าข้าพเจ้ายังเข้าใจผิดอยู่ก็อีก อันที่จริงเหตุผลของเขาน่าเชื่อถือหรือรอก ดังที่เขาได้กล่าวว่า "ในเมื่อมีอดีต มีปัจจุบัน และมีอนาคต เหตุใดจึงจะมีเพียงโลกนี้กันด้วยเล่า"

"ในเมื่อมีวันวาน วันนี้ วันพรุ่งนี้ ก็ย่อมมีโลกก่อนโลกนี้และโลกหน้า มีใช่หรือ?" และยังมีเหตุผลต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่น่าเชื่อว่าเป็นจริงเสียเหลือเกิน แต่จะเอาอะไรมาพิสูจน์กันได้เลย - และนี่คือสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นจริงและมีจริง ในวันนี้ - นานมาแล้ว ข้าพเจ้าเข้าไปถามผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งว่า ท่านเชื่อเรื่องชาติหน้าด้วยหรือเปล่า ท่านตอบข้าพเจ้าว่า "แหม...ผมเรียนมาทางสายวิทยาศาสตร์ จะเชื่อในเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ ก็รู้สึกอะไรอยู่"

พระภิกษุมารูป หรือท่านผู้ทรงความรู้บางคนได้อ้างเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ซึ่งชนทั้งปวงต่างเลื่อมใสและศรัทธา) ว่า พระพุทธองค์ ได้ทรงกล่าวเรื่องชาติก่อนและชาติหน้าเอาไว้ด้วย แต่ก็มีพระบางรูป หรือนักปราชญ์บางท่านด้วยเช่นกันได้กล่าวแย้งกับข้อความข้างต้นว่า พระพุทธเจ้าได้กล่าวและสั่งสอน แต่วิธีการดับทุกข์เป็นหลักการใหญ่ ซึ่งมีเหตุที่เกิดและดับทุกข์อยู่ในร่างกายที่ยาวหนึ่งวาหนานี้กับนี้เท่านั้น เรื่องชาติหน้าพระพุทธองค์ได้กล่าวท่านเองว่า จะรู้ไปทำไมว่ามีหรือไม่มีในเมื่อความรู้มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตหรือไม่อาจนำมาแก้ปัญหาหรือดับทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นี้ได้เลย

เมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้ว คุณยังคิดหาคำตอบเรื่องชาติหน้าอยู่อีกหรือ



บทบาทการศึกษากับการพัฒนาประเทศ

ผศ. เอกสิทธิ์ เตชะ ไทศยามิข
คณะเศรษฐศาสตร์

การศึกษามวลชนในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2426 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดฯ ให้เปิดโรงเรียนวัดมหาธาตุเพื่อการศึกษาของลูกหลานราษฎรเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านั้นประมาณ 10 ปีก็มีโรงเรียนสำหรับคนชั้นสูงและพระราชาชนชั้นสูงเท่านั้น แต่เป็นโรงเรียนสำหรับลูกหลานและพระราชมารดา ลูกหลานราษฎรธรรมดาไม่มีสิทธิเรียน ทั้งนี้บัณฑิตศึกษาเพื่อมวลชนได้มีอายุประมาณ 100 กว่า ระบบการศึกษาของไทยก็มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับตามลำดับที่รู้หนังสือมีจำนวนลดลงตลอดเวลาและพระราชมารดาชั้นสูงชั้นมัธยม อาชีวศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาขยายตัวเร็วอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อมีการเปิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติในปี 2514 และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาในปีต่อ ๆ มา อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าระบบการศึกษาไทยไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้กำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสังคมศาสตร์ ขณะที่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตต้องมีความรู้ตามวิชาที่เล่าเรียนมา ทั้งนี้เพื่อลดการว่างงานซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดเวลาจากการที่ระบบเศรษฐกิจของโลกซบเซา ซึ่งสหรัฐอเมริกาในช่วงประธานาธิบดีโรนัลด์ รีแกนได้แก้ปัญหาภาวะภายในประเทศด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลต่อการลงทุนไปทั่วโลก ปัญหาการว่างงานไม่สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายเพราะการที่คนคิดและคำนิยมเป็นไปได้อย่าง คงไม่มีบัณฑิตคนใด

ไปประกอบอาชีพทวาคชยะ ขับแท็กซี่ ฯลฯ เป็นแน่และในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ย่อมมีความเห็นว่าบัณฑิตที่จบสาขาใด ก็คงจะประกอบอาชีพในสาขานั้น มิฉะนั้นการลงทุนจะไม่คุ้มค่า การศึกษาไทยนอกจากจะก่อปัญหาการว่างงานแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลคุมกำเนิดข้าราชการไม่ให้เพิ่มขึ้น 2% ยังมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจน้อยมาก โดยเฉพาะทางด้านเกษตรกรรมเพราะยุทธวิธีทางการศึกษาของเรามุ่งผลิตคนให้ทำงานในเมืองมากกว่าทำงานในชนบท มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม บริการมากกว่าเกษตรกรรม ทำให้ความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทและแรงงานที่ใช้สมองกับแรงงานที่ใช้กำลังกายยังมีมากเพิ่มขึ้นทุกขณะตามกาลเวลาที่ผ่านไป นอกจากนี้บุคคลที่ร่ำรวยยังมีแนวโน้มที่ลูกหลานจะแต่งงานกัน โดยพ่อแม่แนะนำ และคนยากจนก็จะสมรสในหมู่คนยากจนด้วยกัน การกระจายรายได้ในประเทศไทยไม่ว่าจะมีอีกกี่แผนไม่ว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ใหม่หรือการวางแผนในแนวใหม่หรือแนวไหน ๆ ก็ไม่มีทางแก้ปัญหาการกระจายรายได้ที่แตกต่างกันมากได้ ทั้งนี้เนื่องจากชนชั้นนำมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง ต้องการรักษาโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองในปัจจุบันไว้ ขณะที่กลุ่มผู้ตามเช่น กรรมกร ชาวนาชาวไร่มีความตื่นตัวทางการเมืองต่ำ และไม่เห็นประโยชน์ในการเล่นการเมือง เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าระบบการศึกษาไทยมีส่วนช่วยในการพัฒนาเกษตรกรรมน้อย และมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าและบริการเล็กน้อย นอกจากนี้ระบบ

การศึกษาไทยยังมีระยะเวลาสั้นเกินไป โดยเฉพาะในสายอุดมศึกษา ต้องใช้เวลาเรียนในชั้นประถม 6 ปี มัธยม 6 ปี และมหาวิทยาลัยอีก 4 ปี รวม 16 ปีและถ้ารวมการศึกษาระดับอนุบาลด้วยแล้ว บัณฑิตคนหนึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาถึง 18-20 ปีซึ่งนับว่ายาวนานเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปและอเมริกาใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่าแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

เมื่อมาพิจารณาหลักสูตรที่เราเรียน ปรากฏว่าเด็กไทยมีวิชาเรียนมีมากเกินไป และส่วนใหญ่เป็นการท่องจำซึ่งเป็นการศึกษาในระบบสารณนิยม ถ้าจะแบ่งการศึกษาในทัศนะของนักปรัชญา สามารถแบ่งการศึกษาออกได้เป็น 3 ระบบด้วยกันคือ

1. แบบสารณนิยมซึ่งระบบนี้จะเน้นเนื้อหา เน้นคุณภาพและการท่องจำ การศึกษาของไทยในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ในระบบนี้
2. แบบประสบการณ์นิยม จะไม่เน้นเนื้อหาและคุณภาพมากนัก แต่จะเน้นประสบการณ์ การคิดหาเหตุผลและการฝึกงานหรือทำงาน โดยเชื่อว่าการศึกษาและทำงานเป็นการเรียนรู้รู้อย่างดี
3. แบบศีลธรรมเช่นการศึกษาโรงเรียนวัดในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงตอนกลาง สมัยรัตนโกสินทร์ จะเน้นศีลธรรม เพื่อความหลุดพ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปอิทธิพลตะวันตกเข้ามาในระบบวัดนิยมจึงเข้ามาแทนที่ ปัจจุบันนักศึกษาจะมีความรู้ทั้ง 3 ระบบ ก็ยังไม่เพียงพอ กล่าวคือนอกจากจะมีความรู้ ความฉลาดมีประสบการณ์และศีลธรรมแล้วยังจะต้องมีความตื่นตัวทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จึงจะเป็นพลเมืองที่ดีและสามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงจะสามารถไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอีกทีหนึ่งได้

ทำไมต้องวิ่ง

อ.ประยุทธ์ เกิดนวล
อาจารย์ผู้บรรยายศูนย์นครสวรรค์

หัวใจเรื่อง อาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความฉงนใจว่า เป็นงานธุรกิจ หรือการแข่งขันตำแหน่งในวงราชการ ถ้าเลขครึ่งห้ามนั้น ข้อเท็จจริงแล้ว เป็นเรื่องของการทำงานให้เร็วขึ้นในการใช้นั้นเอง จะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือว่า การออกกำลังกายของระยะปัจจุบันนี้ ทำไมจึงมานิยมเรื่องวิ่ง มันน่าสงสัย ประโยชน์อย่างไร เกี่ยวกับสุขภาพของเรา วิ่งจริงหรือ วิ่งแล้วเหนื่อยมีไข้หรือ ใคร ๆ เขาก็วิ่งทั้งนั้นเมื่อวิ่งแล้วต้องเหนื่อย แล้วจะวิ่งไปหาอะไร วิ่ง ๆ นี้ มีการค้นพบของวงการแพทย์ทั่วโลก การเคมีที่สมองสร้างขึ้นระหว่างการออกกำลังกาย มีชื่อว่า "เอ็นดอร์ฟิน" (Endorphin) มีฤทธิ์ฝิ่นและฝิ่นถึง 200 เท่า ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดความปวดของร่างกายและกระตุ้นให้จิตใจสบายแจ่มใส กระปรี้กระเปร่า และเนื่องจากสารตัวที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาละตินว่าเอ็นดอร์ฟิน เป็นสารที่ร่างกายผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายเหมือนกับฝิ่น มอร์ฟิน และคาร์วามีนะเป็นผู้ผลิตฝิ่นหรือมอร์ฟินด้วย จึงเป็นเรื่องดีที่อยากให้เราสารประเภทฝิ่นหรือมอร์ฟินเข้าไปอยู่ โดยไม่ต้องซื้อ หรือจะเรียกเสพยาเข้าไปโดยคาร์วามีนะวิ่ง ถ้าวิ่งสม่ำเสมอก็เท่ากับร่างกายได้รับ

ยารักษาทุกวัน คุณนั้นแหละไม่กลัวเป็นโรคหัวใจบ้างหรือ เพราะว่า ปัจจุบันนี้คนไทยกำลังถูกคุกคามด้วยโรคหัวใจกันเป็นจำนวนมาก คุณก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง กลัวบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณไม่กลัว คุณกลัวสามีของคุณจะเป็นหรือเปล่า คุณกลัวคุณปู่คุณตาของคุณจะเป็นหรือเปล่า ถ้าคุณกลัว คุณต้องวิ่ง คุณต้องออกกำลังกาย! ขวาน คุณสามี คุณปู่ คุณตา ออกมาวิ่ง เพราะในปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์การกีฬา ยอมรับว่า การออกกำลังกายโดยการวิ่งเหยาะ (จ็อกกิ้ง) สามารถช่วยป้องกันคนไม่ให้เป็นโรคหัวใจ หรือช่วยคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจได้มาก โดยเฉพาะโรคหัวใจชนิดที่ขาดเลือดเฉียบหรือหลอดเลือดหัวใจตัน เนื่องจากไขมันอุดตันหรือโรคหัวใจอันเนื่องมาจากความดันโลหิตสูง ถ้าได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง จะช่วยได้มากที่สุดทีเดียว การวิ่งถือว่าการออกกำลังกายแบบ "แอโรบิก" (Aerobic exercise) ชนิดหนึ่ง จุดมุ่งหมายในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั้น คือต้องการบริหารให้ร่างกายเพิ่มความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจน ซึ่งจะช่วยให้ ปอดหายใจเร็วเพื่อให้ได้ปริมาณอากาศมากที่สุด หัวใจเต้นเร็วขึ้น และสูบฉีดเลือดแรงขึ้น เลือดในร่างกายมีการไหลเวียนมากขึ้น ออกซิเจนถูกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพียงแค่วิ่งเท่านั้น ก็จะมีผลทำให้ปอด มีประสิทธิภาพ หัวใจแข็งแรง และระบบหลอดเลือดที่ตีตันในร่างกายของคุณ การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ ๆ (จ็อกกิ้ง) ซ้ำ ๆ นาน ๆ เป็นระยะทางไกล ๆ เป็นการบริหารร่างกายที่ดี โดยเฉพาะการบริหารหัวใจให้ได้ทำงานหนักขึ้นอย่างคงเส้นคงวา ทำให้หัวใจแข็งแรง ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ร่างกายได้รับออกซิเจนมาก การสูบฉีดโลหิตก็เป็นที่ไปอย่างเต็มที่ หัวใจร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์ของสมองและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายจะได้รับอาหารคือ ออกซิเจนอย่างเต็มที่ ทำให้ปอดแข็งแรง ผู้ที่เป็นหืด หรือหลอดลมอักเสบก็อาจวิ่งได้โดย

การวิ่ง นอกจากนั้น การวิ่งและระบบขับถ่ายจะดีขึ้น ไม่ต้องมาเสียเวลาเสียแรงเบ่งให้เหนื่อยกัน ใครที่นอนไม่ค่อยหลับหรือหลับแต่ไม่สนิท มาลองวิ่งเดะครีบ หลับเป็นตายเลย ระวังพรคนพวกจะจับบ้านก็แล้วกัน เห็นหรือยังครับว่า วิ่งนั้นดีอย่างไร นี่ขนาดลอร่าราชานของแพทยอย่างหาบ่นะนี่ ถ้าลอร่าทั้งหมด ยังจะเป็นสรรประโยชน์อีกมากมายทีเดียว การออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งเหมาะสมแก่คนไทยทั้งปวงเพราะคนไทยส่วนใหญ่ "จน" ต้องใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับเรื่องทำมาหากิน ไม่ใช่ทำมาหากิน ดังนั้นการจัดสรรเวลาในแต่ละวันเพื่อการออกกำลังกายเป็นกิจลักษณะจึงทำได้ยาก แต่ถ้าเป็นการวิ่งเพื่อการออกกำลังกายแล้ว ย่อมทำได้ทุกคนทุกผู้ทุกนามทั้งนี้ก็เพราะว่า การวิ่งนั้น

1. ประหยัดเงิน จะเห็นได้ว่ากีฬาต่าง ๆ ส่วนแต่มีอุปกรณ์ที่แพง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น เช่น การเล่นเทนนิส ต้องเสียเงินซื้อไม้เทนนิส ลูกเทนนิส, ค่าครูฝึก, ค่าสนาม ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศทั้งสิ้น ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ด้วยสภาพเศรษฐกิจไทย ๆ อย่างในปัจจุบัน คนไทยไม่มั่งคั่งที่จะไปเล่นกีฬาที่เสียเงินเสียทองมากมายเช่นนั้น
2. คนทุกเพศทุกวัยสามารถวิ่งได้ (ถ้าขาไม่คั่ว)
3. สถานที่ ไม่มีข้อกัเว้นใด ๆ ขอให้วิ่งที่ว่างเอาฝ้ายทำลงได้ เป็นสถานที่ที่วิ่งได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะบนถนน, ตรอก, ซอก, ซอย, สวนสาธารณะ, ในบ้าน, คาค้า, ห้องน้ำ ฯลฯ
4. ไม่จำกัดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้า, สาย, บ่าย, เย็น, มืด ฝนตกหรือแดดออก เวลาไหนก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคล
5. ไม่ต้องใช้เทคนิคที่ยุ่งยาก ความจริง คนเรามาเดินได้ ย่อมวิ่งได้ เกือบไม่ต้องสอนกันเลย แต่การวิ่งที่ดีควรวางตัวให้ตรงในระดับตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องเกร็งหรือฝืนตัวการวางมือในขณะวิ่งให้วางในระดับข้อศอกเคลื่อนไหวอยู่กับระดับเอวไม่ต้องกำมือ ปลดปล่อยสบายและ

ประเทศไทย : ผลกระทบ จากลักษณะกฎหมาย ทะเลใหม่

ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และผู้อำนวยการโครงการ SEAPOL สถาบันเอเชีย จุฬาฯ

"ผู้ใดสามารถควบคุมทะเล ผู้นั้นสามารถควบคุมโลก"

ประโยคดังกล่าวเป็นความเชื่อของชาวอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชนาวิกโยธินมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว จนกระทั่งอังกฤษเริ่มหมดอำนาจทางทะเลเมื่อสิบปีที่ผ่านมานี้ แต่ทว่าความเป็นอมตะของประโยคนี้ ยังคงปรากฏอยู่ในระบบการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคตต่อไปอีกนานแสนนาน

ถ้าเราเพียงแต่รำลึกได้สำนึกธรรมชาติที่ปรากฏต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งมีพื้นดินเพียง 1 ใน 3 และส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 นั้น เป็นพื้นน้ำในขณะที่ยังมีประชากรกำลังเพิ่มเป็น 6 พันล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้าแล้ว มนุษย์ย่อมจำต้องหาทางออกโดยไม่เพียงแต่ใช้ทะเลเป็นเส้นทางคมนาคมเท่านั้นเป็นแน่ แต่ทว่าทะเลจะถูกคิดเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่อาศัยที่สำคัญ (โดยเฉพาะสัตว์ทะเลที่สามารถให้คุณค่าทางอาหารประเภทโปรตีนแทนเนื้อสัตว์และถั่วเหลือง) ถ้าจะพูดให้ไกลไปกว่านั้น จะเห็นได้ว่า ในขณะที่มนุษย์กำลังจะค้นแผ่นดินอยู่นั้น เรื่องที่วามมนุษย์ย่อมจะคิดหาทางเปลี่ยนแปลงพื้นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยหรือเมืองใต้ทะเลจึงไม่ใช่เป็นนวนิยายในความคิด แต่ความเจริญทางเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถเปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริงโดยไม่ยากนัก

แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมา มนุษย์ได้ค้นพบว่าพื้นดินใต้ทะเล (Sea-bed) นั้นคือ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันสำคัญยิ่งนับตั้งแต่ : น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, แร่ประเภททองแดง, ทอง, เหล็ก, ตะกั่ว, สังกะสี, โมนาไซต์, นิกเกิล, ยูเรเนียม และอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นวัตถุดิบ และเชื้อเพลิงประเภทไฮโดรเจนที่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกได้เป็นระยะเวลาที่ยังไม่อาจประมาณได้

แต่ทว่า ถ้าเราจะหันมาพิจารณาในเชิงการเมืองระหว่างประเทศ เราจะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการสร้างความสมดุลอำนาจ (Balance of Power) ของโลกปัจจุบัน คือ รัฐต่าง ๆ ได้แย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยรวมตัวกันสร้างฐานะอำนาจออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ นั้น คือ กลุ่มนิยมรัฐเซีย กลุ่มนิยมตะวันตก และกลุ่มโลกที่สามได้กลายเป็นที่มาของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งมีที่หนักรุนแรงยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบันและอนาคต การที่ข้าอำนาจใด (ใน 3 ขั้วอำนาจ) จะอยู่ในฐานะได้เปรียบในเรื่องว่าด้วยอำนาจการครองนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถควบคุมแหล่งทรัพยากรในทะเล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทางทะเลและอุตสาหกรรมทางอาวุธยุทธภัณฑ์

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทะเลจึงได้กลายเป็นตัวกำหนดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงการเมืองของระบบโลกปัจจุบัน และอนาคตอย่างสำคัญ ซึ่งเราท่านไม่อาจจะปฏิเสธได้

อันที่จริง ความสำคัญของทะเลที่มีต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ นับตั้งแต่สมัยกรีกและจีนโบราณนั้นมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากทะเลเพียงเพื่อการเดินเรือติดต่อระหว่างเมืองใหญ่ๆ และทำการประมงชายฝั่งเป็นประเด็นสำคัญ อันสืบเนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าเส้นทางโดยทางบกจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งนั้น เป็นไปด้วยความยากลำบากและทุรกันดาร ทั้งนี้จาก

จากที่จะต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายนานาชนิดแล้ว การเดินทางโดยทางบกนั้นยังต้องเผชิญกับไข้ป่าหรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ นานับประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการเดินทางของกองทัพแล้ว การขนย้ายอาวุธยุทธภัณฑ์ประเภทหนัก เช่น ปืนใหญ่ กัดี หรือเสบียงกัดี ต้องเป็นไปด้วยความยุ่งยากในบริเวณภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา และบ่อยครั้งที่การเดินทางต้องเสียเวลานับแรมปี ซึ่งผิดกับการเดินทางโดยทางทะเล ที่แม้ว่าในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับพายุคลื่นอันเป็นอุปสรรคที่สำคัญแล้ว การใช้ทะเลเป็นเส้นทางคมนาคมในสมัยก่อนนั้น กระทำได้สะดวกและง่ายกว่าการเดินทางบก

อย่างไรก็ตาม การเดินทางในทะเลในสมัยนั้น นอกจากต้องเผชิญภัยธรรมชาติ แล้วยังต้องประสบปัญหาการคุกคามจากเรือรบต่างชาติ และปัญหาการจับปลาน้ำจืดจากเรือสลัดทะเล ซึ่งนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่สนับสนุนให้นักกฎหมายในสมัยต่าง ๆ คิดค้นระบอบกฎหมายทะเล (Legal regime of the seas) ขึ้นเพื่อใช้บังคับปฏิบัติการเดินเรือ และเป็นมาตรการในการใช้ทะเลของส่วนที่มีสภาพลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกันไปเป็นลักษณะ ๆ เช่น บริเวณที่เป็นช่องแคบ ที่เป็นอ่าว ที่เป็นทะเลอาณาเขต และที่เป็นทะเลหลวง เหล่านี้เป็นต้น

การจัดการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลครั้งที่หนึ่ง ซึ่งสหประชาชาติจัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา ในปี ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) นั้น เป็นขั้นต้นสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ชาติต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจในปัญหาทะเล ดังจะเห็นได้ว่ามีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นถึง 85 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยและในที่ประชุมสามารถตกลงข้อกฎหมายต่าง ๆ โดยแยกประเด็นออกเป็นลักษณะของอนุสัญญา (Conventions) ถึง 4 ฉบับ

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลในครั้งแรกนั้น คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (The International Law Commission) ได้รับมอบหมายจากสมัชชาใหญ่ให้ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมร่างกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักในการเจรจาต่อรองในที่ประชุม

ผลของการพิจารณาของกรรมาธิการคณะต่าง ๆ และของที่ประชุมใหญ่ (Plenary Meetings) ในขั้นสุดท้าย ที่ประชุมได้ตกลงรับร่างอนุสัญญา 4 ฉบับ ดังนี้ คือ

- 1) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง (Convention on the territorial Sea and the Contiguous Zone).
- 2) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง (Convention of the High Seas).
- 3) อนุสัญญาว่าด้วยการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง (Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas).
- 4) อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป (Convention on the Continental Shelf).

อนุสัญญาที่เป็นเรื่องน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเรื่องการ

แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลโดยตรงนั้น คือ อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 4 ว่าด้วย "ไหล่ทวีปใต้ทะเล" หรือ (Continental Shelf ม.ร.0601.033.0332/2527.13.51 [006-012])

สำหรับข้อสรุปประเด็นสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป มีดังนี้คือ "ไหล่ทวีป" หมายถึงพื้นดินที่อยู่และดินใต้ผิวของบริเวณใต้ทะเลที่ประชิดกับชายฝั่งแต่อยู่นอกบริเวณอาณาเขตจนถึง ความลึก 200 เมตร หรือเกินขนาดนั้น ไปจนถึงที่ซึ่งความลึกของน้ำหน้าเหนือที่นั้นสามารถจะให้เกิดประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าวนั้นได้ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงพื้นดินที่อยู่ของทะเล และดินใต้ผิวของบริเวณทะเลที่ประชิดกับชายฝั่งของเกาะ (มาตรา 1)

กล่าวอีกอย่าง ก็คือ ไหล่ทวีป นั้น หมายถึงพื้นดินใต้ดินของกันทะเลที่นับต่อจากทะเลอาณาเขตออกไปโดยแนวลึกจากผิวหน้าเป็นมาตรการในการวัด รวมทั้งไหล่ทวีปใต้ด้วย

อย่างไรก็ตาม รัฐชายฝั่งมีเพียงสิทธิอธิปไตย (sovereign rights) เหนือไหล่ทวีปเท่านั้นหาไม่มีสิทธิ (sovereignty) เช่น ทะเลอาณาเขตก็หาไม่ และสิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่งเหนือบริเวณไหล่ทวีปก็ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจไหล่ทวีปและการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของไหล่ทวีปเท่านั้น และสิทธิอธิปไตยนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสถานภาพทางกฎหมายของน้ำน่าน้ำที่อยู่เหนือ ในฐานะเป็นทะเลหลวง หรือช่ออากาศเหนือน้ำน่าน้ำเหล่านั้นแต่อย่างใด ซึ่งรวมทั้งยังได้เป็นการขัดขวางการวางหรือการบำรุงรักษาสายหรือท่อบนไหล่ทวีป ตลอดจนการเดินเรือการประมง หรือการอพยพสัตว์ในทะเลด้วย

สำหรับความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึง แร่และทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตบนพื้นดินที่อยู่ใต้ผิวดิน ตลอดจนรวมทั้งอันทรัพยากรที่มีชีวิตแต่เป็นปรกติอยู่ก้นที่ ซึ่งในระยะที่อาจเก็บผลได้นั้น ต้องไม่เคลื่อนไปบนหรือใต้พื้นดินที่อยู่ทะเล หรือไม่สามารถเคลื่อนไปเว้นแต่จะสัมผัสสภาพกายภาพอยู่เสมอกับพื้นดินที่อยู่ทะเลดินใต้ผิวดิน

ภายหลังการประชุมว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี ค.ศ. 1958 ปรากฏว่า ชาติต่าง ๆ พากันตื่นตัวกันเรื่องการแสวงหาทรัพยากรในทะเล ในบริเวณไหล่ทวีปใต้ทะเล กล่าวคือ สำหรับประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูง และมีเมืองพร้อมที่จะทำการสำรวจและขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่และน้ำมัน ก็เริ่มลงมือทำกันเป็นการใหญ่ บริเวณไหล่ทวีปใต้ทะเลที่เป็นของตน และในบริเวณอื่นประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยี และการไม่มีทุนทรัพย์ในการซึ่งโดยมากเป็นประเทศด้อยพัฒนาก็พยายามใช้ระบอบกฎหมายป้องกันเขตไหล่ทวีปของตนไม่ให้ชาติอื่นรุกล้ำ ปัญหาที่มาก็คือการพิพาทกรณีการแบ่งเขตน้ำน่าน้ำและเขตไหล่ทวีปทะเล ปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากมลพิษจากแหล่งขุดเจาะน้ำมันในทะเล เป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ วงการเมืองระหว่างประเทศจึงเคลื่อนไหวเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติจัดการประชุมว่าด้วยกฎหมายทะเลกันอย่างจริงจังยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) ผู้แทนทางการทูตของปรมาลต์ตา (Malta) คือทูดพาร์ดี (Pardo) ก็ได้ถือโอกาสนี้แนวปรัชญากฎหมายทะเลยุคใหม่ต่อที่ประชุมสมัชชาขององค์การสหประชาชาติ

ทฤษฎีกฎหมายทะเลแนวใหม่ของพาร์ดีได้กล่าวให้มวลมนุษยชาติถือหลักร่วมกันว่าทะเลนั้น คือ "มรดกส่วนร่วมของมนุษยชาติ" (The Common Heritage of Mankind) ทฤษฎีพาร์ดีนี้ ได้ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อ ถ้าหากมนุษยชาติยอมรับโดยทั่วกันแล้วว่า ทะเล (ซึ่งหมายถึงทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด) นั้นคือ มรดกส่วนร่วมของคนแล้ว มนุษย์ย่อมต้องเคารพในสิทธิอันชอบธรรมที่ตนและผู้อื่นในการแสวงหาประโยชน์จากทะเลโดย

ในขณะเดียวกันมนุษย์ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงหน้าที่ในการ
 รักษาและพิทักษ์ปกป้องสภาวะแวดล้อมของทะเลให้อยู่
 ที่เป็นอย่างตามธรรมชาติอีกด้วย

ประโยค "มรดกตกทอดร่วมของมนุษยชาติ" ย่อมมี
 หมายในตัวมันเองอยู่แล้วว่า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลก
 ร่วมกันในสมมติดังกล่าว ซึ่งหมายถึงทะเลและทรัพยากร
 ที่สามารถพบ และอาจจะพบได้จากทะเล ทฤษฎีนี้ได้
 ด้งการให้มีความหมายคลุมไปถึงขั้นตอนของการแบ่ง
 กล่าวให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมที่สุด นับตั้งแต่มนุษย์
 ที่อาศัยอยู่ในสภาพภูมิศาสตร์ที่ติดทะเลที่เป็นเกาะหรือ
 ทะเลและไม่มีแม่น้ำแห่งใดที่ไหลลงสู่ทะเลก็ตาม ที่อย่างไรก็ตาม
 ปฏิบัตินั้นปรากฏว่าระบบมีใครยาวสาวได้สาวเอา
 กันแก่ตัวและความพยายามในการเอาเปรียบซึ่งกันและ
 กันถูกอยู่ทั่วไปในบรรยากาศการประชุมระหว่างประเทศ
 ทะเลครั้งที่สามซึ่งจะได้ศึกษารายละเอียดในครั้งต่อไป

แนวคิดของทูด Arvid Pardo ได้รับการรับรองเป็นข้อมติ
 (XXIII) ของสมัชชาใหญ่ซึ่งตกลงให้มีการจัดตั้งคณะ
 ที่เกี่ยวกับก้นทะเล (Sea - Bed Committee) หรือ
 The Committee on the Peaceful Uses of the
 and the Ocean Floor Beyond the Limits of Na-
 Jurisdiction เพื่อทำหน้าที่ที่ร่างหลักกฎหมายทะเลที่
 มุ่งมั่นมุ่งมั่นในการเจรจา เมื่อมีการประชุมระหว่าง
 ที่ว่าด้วยทะเลครั้งที่สาม

เมื่อปลายปี ค.ศ. 1970 สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ
 ด้กำหนดให้เรียกการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
 ทะเล ครั้งที่สาม เพื่อพิจารณาปัญหาหลักกฎหมาย
 ทะเลส่วนที่อยู่ในอำนาจและการควบคุมของรัฐและ
 ส่วนที่อยู่นอกเขตอำนาจและการควบคุมของรัฐ ตลอดจน
 ให้มีกลไลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
 เสี่ยงหาประโยชน์จากท้องทะเลหลวง รวมทั้งการรักษา
 อ้อมล้อมทางทะเลและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์
 ที่ที่สุด ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ได้ตกลงให้จัดการประชุม
 ารากัส (Caracas) ประเทศเวเนซุเอลา (Venezuela)
 วันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1974
 517) ซึ่งประเทศไทยก็ได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุม
 ด้ด้วย

ระเทศาสำคัญในการประชุมกฎหมายทะเลครั้งที่สามนี้
 ังเป็นพฤติกรรมการเมืองระหว่างประเทศครั้งสำคัญ
 ัดียนแนวใหม่ของลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศ
 ึ่งเลวรวมทั้งมีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งเรื่องราว
 ันนั้นเป็นประเด็นที่จะเจรจาต่อรองกันในคณะกรรมการ
 (Seacod Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่
 ษาปัญหาในทะเลส่วนที่อยู่ภายในเขตอำนาจรัฐ (Undor
 ional Jurisdiction) ซึ่งหัวข้อสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ :-

1) ำด้วยทะเลอาณาเขต (The territorial seas)
 2) ำด้วยช่องแคบสำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ
 bed for international navigation)
 3) ำด้วยเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (The exclusive eco-
 ปร))
 4) ำด้วยไหล่ทวีป (The continental shelf)
 5) ำด้วยทะเลหลวง (The high seas)
 6) ำด้วยประเทศที่ไร้ฝั่งทะเล (Land - Locked States)
 7) ำด้วยหมู่เกาะ (Archipelagos)
 8) ำด้วยเกาะ (Regime of islands)
 9) ำด้วยประเทศที่อยู่ในภาวะทะเลปิด (Enclosed and
 10) ำด้วยทะเล (Enclosed seas) และอื่น ๆ

11) ำด้วยคณะกรรมการที่หนึ่ง (The First Committee)
 12) ำด้วยหน้าที่พิเศษเฉพาะทะเลพื้นดินใต้ทะเลและใต้ดิน
 13) ำด้วยอนุสัญญาว่าด้วยก้นทะเล (The Sea - Bed and the
 14) ำด้วยดินแดนใต้ดิน (The Sub - soil) Thereof Beyond the Limits
 15) ำด้วยเขตอำนาจ (Jurisdiction)

16) ำด้วยปัญหาที่สำคัญอื่น ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการนี้

เจรจาและต่อรองลักษณะข้อกฎหมายคือ ประเด็นที่ว่าด้วยกลไก
 ระหว่างประเทศ (The International Machinery) ซึ่งจะทำ
 หน้าที่ในการพิจารณากิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแสวง
 หาประโยชน์จากพื้นทะเล และได้ผิวดินของพื้นทะเลในบริเวณ
 ทะเลหลวงซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ในการกำหนด
 ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการประชุม

ส่วนคณะกรรมการที่สามนั้น (The Third Committee)
 ก็ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
 ในทะเล และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นงานที่หนัก
 ไปในเชิงเทคนิค และเน้นหนักถึงประเด็นความร่วมมือของ
 รัฐต่าง ๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้ทะเล

ประเด็นที่สำคัญของหัวข้อการประชุมวิชาการในครั้งนี้
 ที่มีผลกระทบโดยตรงกับอนาคตเศรษฐกิจของไทยคือ เรื่องที่
 เกี่ยวกับ "เขตเศรษฐกิจจำเพาะ" หรือ Exclusive Economic
 Zone

เขตเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดข้อเสนอใหม่ทางกฎหมาย
 ระหว่างประเทศ ซึ่งมิได้พัฒนาการมาจากข้อเสนอของกลุ่มลาติน-
 อเมริกา ซึ่งเดิมที่นั้นรู้จักกันว่า Patrimonial Sea ในระยะ
 ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาแนวความคิดนี้ได้กลายมา
 มีอิทธิพลเหนือกลุ่มประเทศอัฟริกา ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่งได้รับ
 เอกราช ต่อมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1972 กลุ่มประเทศอัฟริกา
 ก็ได้จัดการสัมมนาเรื่องกฎหมายทะเลขึ้นที่เมือง Yaounde
 ประเทศ Cameroon ในขณะเดียวกันกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา
 ก็ได้มีการประชุมว่าด้วยปัญหาทะเลขึ้นที่เมือง Santo Domingo
 ประเทศ Dominican Republic ในปีเดียวกันทั้งสองกลุ่มต่าง
 ก็เห็นพ้องถึงความสำคัญและจำเป็นในการที่จะต้องประกาศ
 ควบคุมทรัพยากรทั้งในห้วงน้ำและพื้นทะเลของส่วนที่ต่อออก
 ไปจากทะเลอาณาเขตมีระยะออกไปอีก 200 ไมล์ ในที่สุดผู้แทน
 ของประเทศ Kenya ก็ได้เสนอร่างข้อมติว่าด้วยแนวคิดเกี่ยว
 กับเขตเศรษฐกิจจำเพาะต่อคณะกรรมการก้นทะเล (The U.N.
 Seabed Committee) เมื่อปี ค.ศ. 1972 ทั้งนี้โดยที่ข้อเสนอ
 นี้ได้เป็นไปตามข้อสรุปการประชุมของกลุ่มอัฟริกาที่ Yaounde
 นั้นเอง

สำหรับข้อสรุปการตีความ เขตเศรษฐกิจจำเพาะตาม
 อนุสัญญากฎหมายทะเลฉบับใหม่คือ ความกว้างนับออกไปจาก
 ทะเลอาณาเขต โดยวัดจากเส้นฐานออกไปเป็นระยะ 200 ไมล์
 ในบริเวณดังกล่าวนี้ รัฐชายฝั่งจะมี คือ (เมื่อรัฐชายฝั่งมีทะเล
 อาณาเขต 12 ไมล์ เขตเศรษฐกิจจำเพาะก็จะมีขนาดกว้างเป็น
 188 ไมล์)

(ก) สิทธิอธิปไตย (Sovereign rights) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 กับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณ
 ห้วงน้ำ, บริเวณพื้นดินท้องทะเลใต้พื้นทะเล, รวมทั้งการใช้
 ทะเลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างอื่น ๆ อาทิเช่น การ
 ผลิตพลังงานจากกระแสน้ำและลม

(ข) มีอำนาจทางกฎหมายจำเพาะ (Jurisdiction) ในการ
 ก่อตั้งเกาะเทียม, สิ่งก่อสร้างในทะเล เช่น สถานีขุดเจาะนำดิบ
 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอำนาจทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้นคว้า
 วิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และการป้องกันรักษาสภาวะแวดล้อม
 ทางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย
 (legal status) ของน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้น ยังมีการ
 ด้แย้งกัน 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายประเทศอำนาจ รวมทั้งรัฐที่เสีย
 เปรียบทางภูมิศาสตร์ (geographically disadvantaged states)
 และรัฐไร้ฝั่งทะเล (land - locked states) ถือว่าเขตเศรษฐกิจ
 จำเพาะมีสถานะทางกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลหลวง
 เพื่อเป็นการจำกัดสิทธิและอำนาจของรัฐชายฝั่งในการควบคุม
 น่านน้ำดังกล่าวให้น้อยที่สุด ในขณะที่ฝ่ายรัฐชายฝั่งซึ่งสามารถ
 ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เต็มที่ก็ต้องการเรียกร้องสิทธิและ
 อำนาจในการควบคุมน่านน้ำดังกล่าวอย่างเต็มที่ ในที่สุดหลัง
 จากผ่านการประชุมได้ 6 สมัยการประชุม ซึ่งใช้เวลากว่า 5
 ปี แนวโน้มของที่ประชุมจึงได้ออกมาในลักษณะประนีประนอม
 แต่ถ้อยไปทางตามข้อเสนอของรัฐชายฝั่ง คือให้ถือว่าเขต

เศรษฐกิจจำเพาะมีสถานะทางกฎหมายเฉพาะของตนเอง (sul
 generis zone) มิใช่เป็นทั้งส่วนหนึ่งของทะเลอาณาเขตและทะเล
 หลวง กล่าวคือ รัฐชายฝั่งซึ่งได้รับสิทธิในการแสวงหาประโยชน์
 ทางเศรษฐกิจจากทะเลส่วนดังกล่าวนี้ ต้องมีภาระหน้าที่ไป
 ด้ยในขณะเดียวกัน กล่าวคือ ภายในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจ
 จำเพาะนั้นรัฐชายฝั่งต้องเคารพเสรีภาพในการเดินเรือ, การ
 บินผ่าน, การวางสายสื่อสารใต้น้ำ, การวางท่อของทุกชาติ
 ตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางท่ออื่น ๆ อันชอบ
 ด้ยกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้เพราะเขตเศรษฐกิจ
 จำเพาะนั้นรัฐชายฝั่งมีเพียงสิทธิอธิปไตย เหนือสิ่งอันพึงได้ทาง
 เศรษฐกิจจากทะเลส่วนดังกล่าวเท่านั้น (ซึ่งผิดกับบริเวณทะเล
 ภายในและทะเลอาณาเขตที่รัฐชายฝั่งมีอำนาจอธิปไตยโดย
 สมบูรณ์) ในขณะเดียวกันรัฐชายฝั่งยังต้องมีหน้าที่ในการ
 จัดหาและบำรุงรักษาสภาวะของทรัพยากรทางธรรมชาติของ
 ทะเลส่วนนี้ให้เป็นไปในลักษณะปกติอีกด้วย

สรุปในเชิงกฎหมาย คือ กฎหมายทะเลแนวใหม่นั้น
 ให้สิทธิแก่รัฐชายฝั่ง ในการขยายเขตพื้นน้ำจากชายฝั่งของ
 ตน เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรใต้น้ำกว้างถึง 200
 ไมล์

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะเปิด
 โอกาสให้สิทธิ แก่รัฐชายฝั่งดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัตินั้น ย่อม
 ขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่รัฐแต่ละรัฐตั้งอยู่ อย่างเช่น
 เกาะสิงคโปร์ ซึ่งถูกแวดล้อมด้วยประเทศต่าง ๆ ในระยะใกล้
 โอกาสที่จะขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะนั้นไม่มีเลย ในขณะที่
 ประเทศแคนาดานั้น มีชายฝั่งเปิดกว้างสู่ทะเลหลวง ก็ย่อม
 สามารถขยายออกไปได้เต็มที่ 200 ไมล์ เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทะเลกึ่งปิดกึ่ง
 เปิด การขยายน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะจึงกระทำไม่ได้เต็มที่
 ที่ กล่าวคือ ในบริเวณอ่าวไทย ไทยเราขยายน่านน้ำเขตดังกล่าว
 ออกไปได้ไม่ถึง 100 ไมล์ ทั้งนี้เพราะต้องแบ่งครึ่งกับประเทศ
 เขมรและเวียดนาม ในขณะที่ฝั่งทะเลอันดามัน อาณาเขต
 เศรษฐกิจจำเพาะของเราจะขยายออกไปได้ราว 100 ไมล์ เพราะ
 ต้องแบ่งเขตพื้นน้ำกับหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ของอินเดีย
 ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชายฝั่งด้านตะวันตกของไทย

เมื่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล มีการ
 เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมานี้ ย่อมทำให้
 สถานภาพทางภูมิ - นิติศาสตร์และภูมิ - รัฐศาสตร์ของไทย
 เปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปอย่างขนานใหญ่ด้วย ฉะนั้นถ้าหาก
 รัฐบาลไทย และประชาชนไทยไม่ให้ความสนใจในการเปลี่ยน-
 แปลงปัญหาของโลก และทั้งของไทยครั้งนี้แล้ว ประเทศไทย
 ก็จะต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นอันสืบเนื่องจาก
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไม่มีข้อสงสัย

กล่าวคือ ท่านทราบหรือไม่ว่าผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยน-
 แปลง และก่อให้เกิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
 แนวใหม่ ได้สร้างผลกระทบต่อประเทศไทย ดังนี้

1) ได้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐที่ไม่มีทางออกสู่
 ทะเลหลวง (Zonelocked country) นั่นก็คือไม่ว่าเรือสินค้า
 ไทย หรือเรือสินค้าต่างชาติที่เดินทางเข้าและออกจากท่าเรือ
 ของไทยนั้น ต้องผ่านเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อน
 บ้าน ปัญหาก็มีอยู่ว่า ถ้าหากประเทศเพื่อนบ้านเกิดออกกฎหมาย
 ควบคุมมาตรฐานของเรือบรรทุกสินค้าและน้ำมัน และการยก
 มาตรฐานของเรือย่อมหมายถึงการขึ้นค่าธรรมเนียม ซึ่งในที่สุด
 คือสินค้าต่างประเทศที่คนไทยซื้อยอมแพงขึ้น ในขณะที่สินค้า
 ที่ไทยส่งออกนั้น ต้องขายในราคาแพงในตลาดต่างประเทศ

2) กองเรือประมงนำลึกลับของไทยซึ่งเคยติดอันดับ 7 ของ
 โลก เพราะสามารถจับปลาได้ถึง 2 ล้านเมตริกตัน ในปี พ.ศ.
 2520 หรือคิดเป็นมูลค่าร่วม 4 พันล้านบาทนั้น ต่อแต่นี้ไป
 เรือประมงนำลึกลับของไทยจะไม่มีโอกาสได้ออกไปจับปลาใน
 ทะเลหลวงอีก เพราะตลอดบริเวณน่านน้ำของภูมิภาคเอเชีย-
 อากเนย์ทั้งหมดได้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือพูดอีก
 หนึ่งก็คือทะเลทุกตารางนิ้วในภูมิภาคนี้มีเจ้าของหมด การ

อาการโรกระบบทางเดินอาหาร DYSPEPSIA

DYSPEPSIA เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหย่อนสมรรถภาพ หรือการแปรปรวนของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายในท้อง เช่น ปวดท้อง แสบท้อง แน่นท้อง ฯลฯ อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหาร บางทีทำให้รู้สึกท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เป็นต้น อาจทำให้เข้าใจผิดว่าอาหารไม่ย่อย หรือบางทีอาจมีอาการก่อนรับประทานอาหารก็ได้ กลุ่มอาการนี้มักไม่แน่นอน อาจเป็นอาการของโรคได้หลายอย่างด้วยกัน เช่น

1) โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้มีกลุ่มอาการดังกล่าวเรื้อรังได้มากที่สุด มักจะมีอาการปวดแสบ แน่นบริเวณลิ้นทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร กลไกของการปวดเชื่อว่าเกิดจากกรดไปกระตุ้นปลายเส้นประสาทที่เยื่อบุกระเพาะหรือลำไส้เล็ก หรือเกิดจากการหดตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กก็ได้

2) NON ULCER DYSPEPSIA จะมีอาการปวดท้องโดยไม่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการอักเสบของลำไส้เล็ก หรือกระเพาะอาหารร่วมด้วยก็ได้ อาจเกิดจากอุกรบกวนโดยกรดหรือจากอารมณ์ หรือเกิดจากหลอดอาหารอักเสบ และทำให้มีอาการอีกอย่างที่พบบ่อยเรียกว่า "FUNCTIONAL DYSPEPSIA" พวกนี้มักมีการรบกวนเกิดขึ้นที่บริเวณกระเพาะอาหารต่อกับลำไส้เล็ก ทำให้เกิดการหดเกร็งมีอาการปวดท้องผู้ป่วยพวกนี้จะเป็นพวกที่สูบบุหรี่มากกว่าธรรมดา คือสูบบากกว่า 2 ซองต่อวัน ผู้ป่วยเหล่านี้ส่วนมากจะมีอาการมานานและมักจะรู้เองว่าดำเนินอาหารหรือกินยาลดกรด จะทำให้อาการดีขึ้น อีกพวกมักมาจากภาวะทางจิต พบในผู้ใหญ่ คนสูงอายุมากกว่าหนุ่มสาว มีความเครียดจากสาเหตุต่าง ๆ เนื่องจากมีภาระมาก มีความรับผิดชอบมาก ในหนุ่มสาวที่มีความเครียดก็พบได้ ที่งานแพทย์และ

อนามัย มร. จึงมักศึกษาที่ป่วยด้วยอาการเหล่านี้มาให้ตรวจเสมอการจะวินิจฉัยก็จำเป็นต้องกันคว่ำโดยละเอียด แต่ก็พอมีข้อสังเกตให้พอช่วยวินิจฉัยได้บ้างดังนี้

- 2.1 มีอาการเป็นมานานโดยไม่ทรุดโทรมมาก
- 2.2 ไม่มีอาการของโรคอื่นที่เป็นสาเหตุโดยแน่ชัด
- 2.3 การปวดไม่สัมพันธ์กับอวัยวะที่เป็น
- 2.4 มักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่นวิตกกังวล เดือดร้อน
- 2.5 ความถี่ห่างของการป่วยไม่แน่นอน
- 2.6 ไม่มีการปวดตอนกลางคืน
- 2.7 อาการเกิดในเวลาแปลก ๆ

3) โรคของท่อน้ำดี เช่นนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ มักจะทำให้มี กลุ่มอาการ DYSPEPSIA ร่วมด้วย แต่อาการที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคของถุงหรือท่อน้ำดีเสมอไป

4) โรคของตับอ่อน น้ำย่อยของตับอ่อนทำให้มีการหย่อนสมรรถภาพของหลอดอาหารส่วนล่าง น้ำย่อยจะย้อนขึ้นมาสู่หลอดอาหารทำให้หลอดอาหารอักเสบแล้วเกิดอาการ DYSPEPSIA อีกครั้งหนึ่ง

5) สาเหตุอื่น ๆ
5.1 ท้องผูกเรื้อรัง ไส้ตั้งอักเสบเรื้อรัง ลำไส้เล็กอุดตัน มะเร็งลำไส้ใหญ่ มีตัวพยาธิในลำไส้ใหญ่ ทำให้มีกลไกไปทำให้มีอาการ DYSPEPSIA ได้

5.2 ยาและสารบางชนิด เช่นยาแก้ปวดต่าง ๆ ยาเพรดนิโซโลน ยาพวกนี้จะทำให้กรดในกระเพาะอาหารออกมาก เหล่าก็มีผลเช่นเดียวกับยาแก้ปวด ส่วนบุหรี่ทำให้หลอดอาหารส่วนล่างอักเสบ

5.3 โรคทั่วไปอื่น ๆ เช่นโรคหัวใจ โรคไต โรคหืดจาง ไข้สูงก็ทำให้เกิด DYSPEPSIA ได้

การค้นคว้าเพื่อหาสาเหตุและวินิจฉัยโรคนี้อาจทำได้ควรกระทำโดยละเอียด เริ่มแต่การซักประวัติ การตรวจร่างกาย รวมทั้งการตรวจอุจจาระ ถ้าไม่พบสาเหตุก็ให้การรักษาตามอาการก่อน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นเช่น อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ต้องตรวจเพิ่มเติมต่อไป เช่นถ่ายรังสีกระเพาะอาหารและลำไส้ทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย ถ่ายรังสีตรวจถุงน้ำดี ไส้กล้องเข้า

ไปตรวจดูในกระเพาะอาหาร ตรวจน้ำย่อยว่ามีกรดมากหรือการตรวจเหล่านี้จะช่วยบอกสาเหตุของกลุ่มอาการนี้ได้มากขึ้น การรักษา ต้องรักษาตามสาเหตุจึงจะได้ผลดี ซึ่งไม่ใช่การยากนัก ส่วนโรคจะหายหรือไม่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโรค พวกที่มีสาเหตุจากแผลในกระเพาะอาหารมักจะดีขึ้นเร็วแต่ก็เป็นอย่างหาย ๆ ต้องรักษาให้นาน นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงและจะช่วยในการรักษาได้มากคือ

1. ฟัน ต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็ทำให้การย่อยไม่ได้ติดตามไปด้วย สังเกตว่ามักศึกษาที่ฟันแล้วมักจะไม่ได้ฟันปลอมทดแทน เมื่อเป็นดังนี้ไม่ช้าไม่นานฟันจะล้ม รวน ทำให้การเคี้ยวเสียไป ดังนั้นการรักษาฟันให้ฟันปลอมเพื่อให้เคี้ยวได้พอควรแก้ปวดแสบจึงเป็นสิ่งจำเป็น

2) ลมในท้อง ลมในท้องนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่กลืนลง ถ้ากลืนลมลงไปมากก็อยากเรอ อิงพยายามเรอก็จะกลับกลืนเอาลมลงไปอีก ก็จะยิ่งแน่นท้องมากขึ้น ควรแก้ไขโดยไม่มากเกินจำเป็น ไม่หายใจทางปาก มียาช่วยพวกปลอมประและพวกยาขับลม

3) ยาลดกรด จะช่วยได้หลายประการ เพราะกระเพาะอาหารเป็นตัวการ ทำให้มีการหย่อนสมรรถภาพของหลอดอาหาร เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร (REFL OESOPHAGITIS) เกิดอาการกลุ่มดังกล่าวตามมา แม้แต่ที่เป็นโรคของถุงน้ำดี ถ้าให้ยาลดกรดก็จะช่วยให้มีอาการดีขึ้น

สรุปแล้วผู้ป่วยที่มีอาการ DYSPEPSIA ปฏิบัติถูกต้องตามสุขภาพอนามัย โดยการรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย ไม่จัดคือไม่เผ็ดและไม่เข้าเครื่องเทศมาก งดสิ่งเสียดสี เหล้าและบุหรี่ รับประทานอาหารให้เป็นเวลา พยายามหลีกเลี่ยงเครียดและความกังวลต่าง ๆ เตรียมตัวเผชิญปัญหา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะช่วยให้หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

พ.ญ.กุลชณี สุกัญญา
อ้อและเรียบเรียงจากคำบรรยายทางวิชาการ
พ.ญ.อรพรรณ ชินะภักดิ์ และ น.พ.อุกฤษดิ์ เปล่งวาณิช จากหนังสือ
"ปัญหาสำคัญในโรกระบบทางเดินอาหาร"

ประเทศไทย : ผลกระทบ ต่อจากหน้า 7

ออกไปจับปลา นอกเขตน่านน้ำไทยออกไป ต้องเสียค่าสัมปทานบัตรไม่ใช้จับฟรีอย่างแต่ก่อน นอกจากนั้น ยังต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รัฐเจ้าของน่านน้ำในแต่ละเขตจะตราขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลเกิดจากลักษณะกฎหมายทะเลแนวใหม่ดังที่ได้กล่าวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการที่กองเรือประมงของเราถูกจำกัดความคล่องตัวในการหาปลาและอื่น ๆ ก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ได้อาศัยทฤษฎีเขตเศรษฐกิจจำเพาะชายฝั่งน้ำได้กว้างถึง 44,700 ตารางไมล์ ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่น้อย ถ้าหากรัฐบาลได้มีการวางแผนนโยบายที่แน่ชัดในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติมากที่สุด

สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต (non-living resources) นั้น รัฐบาลไทยได้เริ่มให้ความสนใจเรื่องการขุดเจาะน้ำมันในทะเลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 โดยการให้มีสัมปทานการสำรวจน้ำมันได้ทะเลครั้งแรกในปีนั้น และได้ออก พ.ร.บ. ปิโตรเลียมในปี พ.ศ. 2514 เพื่อเป็นการกำหนดข้อเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นที่แน่ชัดเพื่อดึงดูดบริษัทต่างประเทศในการลงทุน เพื่อสำรวจน้ำมันในทะเล การสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำมันในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนที่เป็นน่านน้ำของเราได้กระทำอย่างจริงจังพอสมควร และ 7 ปีต่อมาปรากฏว่า บริษัทต่าง ๆ ที่มาทำการสำรวจได้ขุดหลุมถึง 38 หลุมและสูญสิ้นเงินไปถึง 8 พันล้านบาท ซึ่งปรากฏ พบน้ำมันบริเวณ 12 หลุม แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการที่จะนำน้ำมันขึ้นจากทะเล ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 บริษัทยูนิออนอน (Union Oil Company of Thailand) ได้ขุดพบก๊าซธรรมชาติในบริเวณหลุมที่ 12 และ 13 ในอ่าวไทยนอกฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคาดกันว่าจะสามารถนำมาใช้ได้ประมาณ

วันละ 150 ล้านคิวบิกฟุต การขุดพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยครั้งนี้คาดว่าจะช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศปีละราว 100 ล้านบาท โอกาสการพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในบริเวณน่านน้ำไทยยังคงมีอยู่ แต่การนำทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่และน้ำมันตลอดจนก๊าซธรรมชาตินั้น ต้องให้เป็นไปในสัดส่วนที่เหมาะสม ถึงความต้องการทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะทรัพยากรดังกล่าว สามารถหมดไปได้ในช่วงระยะเวลา 20 - 30 ปี และความเหมาะสมตามความต้องการทางเศรษฐกิจนั้น ต้องอาศัยข้อมูลและการศึกษาจากทั้งปัญหาเศรษฐกิจของโลกและของไทยไปพร้อม ๆ กันตลอดจนต้องพิจารณาด้านการจัดการทรัพยากรในทะเลทุกประเภทพร้อม ๆ กับทรัพยากรบนบกกับสภาวะราคาในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา

รับสมัครงาน ต่อจากหน้า 2

พยาบาล จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4 วุฒิปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือปริญญาโทสาขาอื่นที่มีพื้นฐานปริญญาตรีทางการพยาบาลในกรณีที่รับโอน จำนวน 1 อัตรา และวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2527

● องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก รับสมัครเจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมโครงการ หรือหัวหน้าวางแผน และควบคุมโรงงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการร่วม มีทางการพัฒนาและความสัมพันธ์ระหว่าง...

และเอเชียตะวันตก ภายในองค์การ ณ กรุงเจนีวาเป็นเวลา 2 ปี ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี ได้รับปริญญาหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น สัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีประสบการณ์ด้านการศึกษา พัฒนา มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ อารบิกอย่าง 2 ภาษา

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครด่วนที่ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ อาคารหอสมุดแห่งชาติ ชั้น 2 โทร. 0810 และ 2810382 เนื่องจากต้องส่งใบสมัครถึงองค์การไอพีโอ (WIPO) ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2527

● ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเข้ารับราชการ ในส่วนราชการต่าง ๆ โดยจะรับสมัครสอบผู้ได้รับประกาศนียบัตร และปริญญาบัตรดังนี้

ระดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาอาชีพ หรือเทียบเท่าทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างยนต์

ระดับ 2 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิควิศวกรรม 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างยนต์

ระดับ 3 ได้รับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และกฎหมาย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด มหาวิทยาลัยทุกแห่ง และสมัครได้ที่ ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2527 ในเวลาราชการ โปรดนำรูปถ่าย 3 นิ้ว 1 ใบ มีบัตรสอบ 1 ใบ เอาไปยื่น ณ สำนักงาน ก.พ. ชั้น 1



ธนาคารคน

สุวรรณ เศรษฐพร

เก็บธนาคาร เลือดเก็บธนาคารเลือด กระบือเก็บกระบือ สถาบันการศึกษาจึงเป็นเสมือนธนาคารคนผู้จะระดมของร่วมกันสร้างชาติในอนาคต

ซึ่งจักรกล ระบบการผลิตคนจึงห่างไกลเหลือเกินสร้างเงิน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใส่เข้าไปในระบบผลิตคนมักมถูกต้องในเรื่องประหยัด ฯลฯ เทคนิคในปัจจุบัน

สติปัญญาของคนไทยระบุว่า สิ้นค้าคนที่มี การควบคุมค่าขึ้นสูงขึ้นไปนับจากขั้นต่ำสุด จะน้อยครั้งหนึ่งทุกชั้น ทั้งนี้สติปัญญาที่ว่าเนื่องจาก

เมื่อ 2-3 ปีก่อน วิกฤติการณ์เศรษฐกิจทำให้เกิดระบบหนึ่งโรงงานอุตสาหกรรม คือไม่ลดยุทธศาสตร์ แต่ต้องแลกกับการลดชั่วโมงงานของคนงานทั้งหมดเพื่อประคองมิให้โรงงานต้องขาดทุนกำไร

ในท่านองคล้ายกัน ควรหรือไม่ที่จะหาสูตรการศึกษาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา มีจุดประสงค์เฉลี่ยให้ทุกคนได้โอกาสเทียบกัน หลักสูตรคงสามารถจัดให้กระชั้นขึ้น คัดส่วนที่เขินเขื่อเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลาย ๆ ปี หรือเรียนแล้วแต่ไม่ไปทำงานจริงไม่ได้เลย หรือได้เพียงน้อยนิดไม่ถูกต้องด้วยหลักปรัชญาปรัชญาของระบบการผลิต

อีกทั้งบางหลักสูตร เช่น พลศึกษา เคยใช้เวลาเพื่อวิชากีฬาเพียงวิชาเดียว อาจเสริม การฝึกปฏิบัติที่สามารถนำกลับไปใช้ในบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและสังคม เช่น วิชาถูกเสียดังกล่าวให้เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่อาจไม่ต้องใช้เครื่องแบบถูกเสียดังกล่าวก็แก่และแสนแพง แต่จำเป็นต้องการสัญลักษณ์จริงจังน่าจะใช้วิธีเดียวกับถูกเสียดังกล่าวซึ่งเหมาะสมกับเศรษฐกิจเราเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเป็นการกันมิให้เด็กไทยติดกับค่านิยมทางวัตถุเกินไป

จึงอยู่ที่ การรับรู้ต้องมีพื้นฐานทางวิชาการรองรับ ดังนั้นหลักสูตรใหม่คงจะสมบูรณ์ขึ้นถ้าสามารถได้ความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการพัฒนาการ

ประเทศกำลังพัฒนาต้องการกำลังทรัพย์และกำลังคนอีกมาก การประหยัดจากการลดเวลาที่ควรใช้ในสถาบันการศึกษา คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งมีน้อยเหลือเกิน

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีและภูมิใจแทนชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกพ่อนุชา ที่ยังโชคดีมีส่วนเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงธนาคารคนชั้นอุดมศึกษาที่อึ้งใหญ่จริงจังด้วยปรัชญาการสร้างคนที่เปิดโอกาสให้เป็นคนตามค่านิยมสังคมได้ทุกคน



s honored in his house ; a merchant ed in his town ; a king is honored ite ; a wise man is honored in all

thi, Narendra K.Hindu Provenbs and (Mount Vernon, N.Y., Peter Pauper 62), p.5.

กับเกียรติเพียงภายในบ้าน นายวานิชได้รับเกียรติที่เขาอาศัยอยู่ พระราชาได้รับเกียรติเพียงในพระองค์ (แต่) ปราชญ์ได้รับเกียรติทั่วทุก

ภามิศอินดู วารวมและเรียบเรียงโดย ดร.บรรพต วีระสัย



ผีเสื้อสีเหลือง : ระหว่างอุดมการณ์กับความจริง

ผีเสื้อสีเหลืองตัวน้อยในท้องฟ้าอย่างกว้างเหนือแผ่นดินน้ำสีครามกว้างไกล

มันบินไปอย่างโดดเดี่ยวไว้ที่เกาะพัก มีเพียงพลังปีกที่เข้มแข็งและพลังใจที่มุ่งมั่น มันเดินทางไกลเกินกำลังเพื่อจุดหมายปลายทางที่ไกลลิบ ขุนเขาอันอุดม

ปีกเล็ก ๆ อ่อนแรงลงทุกขณะ จุดหมายปลายทางยังอยู่ไกลนัก มันหยุดพักมิได้เพราะนั่นหมายถึงการตกเป็นเหยื่อแก่ฝูงปลา พลังปีกเริ่มอ่อน พลังใจเริ่มล้า ขุนเขานั้นไกลเหลือประมาณ

เรือลำใหญ่เนื่องแน่นด้วยผู้คนและวัตถุ แล่นอยู่ข้างหน้าแหวกแผ่นดินน้ำขาวสะอาด มุ่งหน้าไปสู่เกาะใหญ่และขุนเขาอันอุดม ด้วยพลังปีกที่อ่อนล้า พลังใจอันท้อแท้ มันโผล่เข้าเกาะเสากระโดงเรือลำนั้น

ในที่สุดมันก็ไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยมีต้องเหน็ดเหนื่อย "เจ้าผีเสื้อสีเหลือง"

รศ. พุฒ ทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์



คำถามจากนักศึกษา เด็กปี

ถาม วิชาโท 12 หน่วยกิต จะลงทะเบียน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202 ได้หรือไม่

ตอบ วิชาโท ลงเรียน CN 101, CN 102, CN 201, CN 202 ได้

ถาม วิชาเลือกเสรี จะลง HI หรือ LA ได้หรือไม่

ตอบ วิชา HI หรือ LA ใช้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

ถาม วิชาเลือกในรัฐศาสตร์ 15 หน่วยกิต จะลงทะเบียน PS 293, PS 340, PS 446, PS 343, PS 456 ได้หรือไม่

ตอบ วิชา PS 293, PS 340, PS 446, PS 343, PS 456 ใช้เป็นวิชาเลือกได้

คำถามจากนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์
ถาม ภาค 2 ปีการศึกษา 2526 ได้ลงวิชา 4PS 388 ไร่ และได้สอบถามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ไม่ได้ดูผลสอบ ต่อมาภาคฤดูร้อนก็ได้ลงวิชานั้นกันไว้อีก แต่เมื่อไปดูผลสอบปรากฏว่าภาค 2 สอบได้ P ฉะนั้นภาคฤดูร้อนจึงไม่ได้สอบ และไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชานั้นและไม่ได้ขอเงินคืนอยากทราบว่า จะมียกเลิกอย่างไรหรือไม่

ตอบ ไม่มีผลต่อเกรดแต่อย่างใดเพราะทางมหาวิทยาลัยจะคิดเกรดในครั้งแรกของการสอบที่ได้ผลสอบคือ P

ถาม ขอความกรุณาช่วยลงข่าวกระบวนวิชาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบลงในข.ร.เพื่อเป็นแนวทางที่ดีแก่นักศึกษาด้วย

ตอบ ทางกองบรรณาธิการ ข.ร.ได้พยายามขอความกรุณาจากอาจารย์เจ้าของวิชาส่งมาอยู่แล้ว ขอให้นักศึกษาติดตามในข.ร.

คำถามจากนักศึกษา 25702310

ถาม เลือกวิชาโท(12หน่วยกิต) คณะรัฐศาสตร์ต้องใช้วิชาที่ขึ้นต้นด้วย PS เท่านั้นหรือขึ้นต้นด้วยหมวดอื่นก็ได้

ตอบ ใช้เลือก PS 103 เป็นวิชาพื้นฐานและเลือกวิชาอื่น ๆ ในคณะรัฐศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ถาม คามหลักสูตร มีวิชา MA 111 เป็นวิชาบังคับแล้วแต่จะเรียนวิชา MA 103 เป็นวิชาเลือก จะนับหน่วยกิตเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่

ตอบ ใช้เป็นวิชาเลือกเสรีได้

คำถามจากนักศึกษา 26213455

ถาม จบ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด ได้สมัครเข้าเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ และติดข้อขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะได้ 6 วิชา 18 หน่วยกิต ได้แก่กระบวนวิชา EN 101, EN 102, TH 101, SO 103, PC 103, LA 103 จะทำเรื่องขอย้ายคณะมนุษยศาสตร์ อยากทราบว่าทาง คณะมนุษยศาสตร์จะเทียบโอนให้ที่หน่วยกิตและมีวิชาอะไรบ้าง

ตอบ นศ.ที่สำเร็จอนุปริญญาจากสถาบันอื่น คณะมนุษยศาสตร์จะเทียบโอนกระบวนวิชาในหมวดวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานให้ 30 หน่วยกิต ส่วนจะเป็นวิชาได้บ้างนั้นนักศึกษาต้องมาติดต่อดูด้วยตนเอง ซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

คำถามจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปี 21

ถาม สอบวิชาเลือกของปีที่ 3 คือ LA 353 ได้ P แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นวิชา LA 354 ถ้าได้ G ทางมหาวิทยาลัยจะให้เกรด P หรือ G

ตอบ LA 353 ได้เกรด P และถ้าสอบ LA 354 ได้เกรด G คณะจะถือตามเกรดที่ได้

ถาม หน่วยกิตสะสมของคณะนิติ 144 หน่วยกิต ถ้าผมสอบได้ทั้ง 2 วิชาแล้ว หน่วยกิตจะเพิ่มเป็น 147 หน่วยกิตหรือไม่

ตอบ หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์ทั้งหมด 144 หน่วยกิต ซึ่งถ้าสอบได้ครบตามข้อกำหนดคือครบตามหลักสูตร สำหรับวิชาอื่น ๆ ที่ศึกษาเพิ่มเติมจากนั้นก็ยังมีให้

ถาม จะนำวิชาเลือกปี 3 นำไปเป็นวิชาเลือกเสรีในปี 4 ได้หรือไม่

ตอบ วิชาปี 3 ที่กล่าวมาหมายถึง LA 250, 251, 252, 253, 254 สามารถนำไปใช้แทนวิชาเลือกปี 4 ได้

ข่าวกระบวนวิชา

AP 204

หลักการโฆษณา

เนื้อหา ศึกษาถึงประวัติการโฆษณา วิวัฒนาการโฆษณาของไทย แนวความคิดด้านการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ โครงสร้างของการโฆษณา วิธีสร้างงานโฆษณา กลยุทธ์และนโยบายการโฆษณา ความรู้พื้นฐานการรณรงค์โฆษณา ลักษณะการจัดองค์การบุคคลและหน้าที่ที่พหุกิจกรรมการเรียนรู้ และทัศนคติของประชากรต่อการโฆษณา แนวโน้มของการโฆษณา

ตำรา หลักการโฆษณา (ลดาวัลย์, สุพรวัฒน์)

วัดผล ปรนัย 70 อัตนัย 2 ข้อ

ผศ.สุพรวัฒน์ มังคะลี

AD 403

การรณรงค์โฆษณา

เนื้อหา ศึกษาปฏิบัติกรรณรงค์การโฆษณา การวางแผนงาน รายละเอียดต่าง ๆ ที่ในการวางแผนการโฆษณา การกำหนดระยะเวลาในการรณรงค์แผนงานที่กำหนดขึ้น ประกอบด้วยการศึกษาหรือว่าวิเคราะห์สภาพการณ์ในอดีต วัตถุประสงค์ การเลือกสื่อโฆษณา การทำงานประมาณ การประเมินผลการรณรงค์โฆษณา

ตำรา การรณรงค์โฆษณา (สุพรวัฒน์ มังคะลี)

วัดผล อัตนัย 4 ข้อ (70%)

รายงาน (30%) หรือ อัตนัย 5 ข้อ (100%)

ผศ.สุพรวัฒน์ มังคะลี

EN 240

ตำรา 1) ความรู้เบื้องต้น โดย ดร.เสวิมจิตร สิงหนเสนี (EN 240 : 25381)

2) การศึกษาเบื้องต้น โดย ดร.ธัญญรัตน์ ปาณะกุล (EN 240 : 25417)

การศึกษา อ่านตำราได้ด้วยตนเอง โดยทำความเข้าใจและจดจำสาระสำคัญต่าง ๆ ของตำราทั้ง 2 เล่ม ตามแนวของหัวข้อในสารบัญชของตำราเฉพาะตำราเล่มที่ 2 นอกจากสาระสำคัญดังกล่าว ให้สามารถตอบคำถามในเรื่องประเภทของบทประพันธ์ เนื้อเรื่อง แก่นเรื่อง เจตนาของผู้เขียน จุดอื่นในการเสนอเรื่อง น้าเสียงของผู้เขียนฉาก บรรยากาศ ตัวละคร และความคิดความรู้สึกของผู้เขียนในโคลง และบทคัดตอนต่อไปนี้ด้วย

- 1) Descriptive poem : "Lucy" p.8
- 2) Lyric "To a Poet....." p.9
- 3) Reflective poem : "An Irish Airman....." p.22
- 4) Sonnet "Time" p.28
- 5) Argi.mentative prose Modern Education.....p.44
- 6) Narrative prose The Old Man.....PP. 50 - 51
- 7) Descriptive prose Mr.Beluncle pp. 53 - 54

การบรรยาย ผู้ที่ต้องการฟังคำบรรยายประกอบการอ่านตำราด้วยตนเอง ฟังคำบรรยายได้ที่ LTB 401 MWF 15.30 - 17.20

สถานที่ติดต่อผู้บรรยาย HOB 410 โทร. 3140664

การวัดผล สอบวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2527 เวลา 9.00 - 11.00 น. ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ (จากตำราเล่มละ 50 ข้อ)

ดร.เสวิมจิตร สิงหนเสนี

TH 104

ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย

- ตำรา 1. ตำราเลขที่ 25448 ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย (ภาคหลักภาษา)
2. ตำราเลขที่ 23439 ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3. ตำราเลขที่ 24407 ความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย (ภาคการใช้ภาษา)
4. ตำราเลขที่ 24395 TH 104 (H) คู่มือการใช้ภาษา
5. ตำราเลขที่ 23352 TH 102 (S) ความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย เรื่องหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 โดย ศ.เจ้า ทองคำวรมณ

เนื้อหาวิชา ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษา และลักษณะวรรณคดีไทยอย่างกว้าง ๆ

การวัดผล เป็นข้อสอบปรนัย 130 ข้อ (จากตำราเล่มที่ 1 - 4 จำนวน 120 ข้อ และจากตำราเล่มที่ 5 เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา อีก 10 ข้อ รวมเป็น 130 ข้อ

รศ.สุมาลี นิมมานนุกาพ

MU 103

ดนตรีวิจักขณ (Music Appreciation)

- ตำรา 1. ตำราเลขที่ 2683 MU 103 ดนตรีวิจักขณ (ภาคดนตรีไทย)
2. ตำราเลขที่ 2457 MU 103 (H) คู่มือและสรุปคำบรรยาย
- หนังสืออ่านประกอบ 1. สังคีตนิมยว่าด้วยเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์โดย ไชยแสง สุขะวิณะ
2. ดนตรีแห่งชีวิต โดย ฉนัย ลิมปลนัย
3. วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก โดย ละเอียด เทรนบ์คีย์ ฯลฯ

เนื้อหาวิชา ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลักษณะดนตรี ประวัติดนตรี ลักษณะการผสมวงและบทบรรเลงต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากลอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ฟังดนตรีเป็น

การวัดผล เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง 30 นาที

รศ.สุมาลี นิมมานนุกาพ

PC 363

จิตวิทยาสังคม

- ตำรา จิตวิทยาสังคม โดย สุวิไล เรียงวัฒนธรรม
- หนังสืออ่านประกอบ 1. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาสังคมชั้นนำ โดย ดร.ธีระพร อูรรณโน
2. ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น โดย รศ.ลัดดา กิติวิภา
3. A Survey of Social Psychology โดย Leonard Berkowitz

เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาเกี่ยวข้องกับทฤษฎีและวิธีการที่ศึกษาทางจิตวิทยาสังคมอันในที่นี้ การรับรู้ทางสังคม ภาษาและการสื่อสาร ความก้าวร้าวรวมทั้งพฤติกรรมที่ตีทางสันดาน การเกิดและการเปลี่ยนแปลงจิต และจิตวิทยาสิ่งแวดล้อม

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย

ข้อแนะนำอื่น ๆ ควรเรียนวิชา PC 263 มาก่อน ถ้ามีข้อสงสัย ให้ติดต่อผู้สอน ณ PMB ชั้น 5

ผศ.สุวิไล เรียงวัฒนธรรม

PC 303

การทดสอบทางจิตวิทยา

ผู้บรรยาย รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ, ผศ.วงพัทธ์ ภูพันธ์ศรี

ตำรา การทดสอบทางจิตวิทยา โดย รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ

หนังสืออ่านประกอบ 1. การทดสอบทางจิตวิทยา และ

- คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Psychological Testing โดย AnnAnatasi
 - เนื้อหาวิชา 1. ธรรมชาติของแบบทดสอบทางจิตวิทยา
 2. แบบทดสอบสติปัญญา
 3. แบบทดสอบความถนัดและความสัมพันธ์
 4. แบบทดสอบบุคลิกภาพ

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 2 ชม. 100%

ข้อแนะนำอื่น ๆ ให้ติดต่อผู้สอนได้ที่ตึก PMB ชั้น 5

สงฆ์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00 น.

รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ

PC 308

การวิจัยทางจิตวิทยา

ตำรา 1. การวิจัยทางจิตวิทยา โดย ผศ.ดร.วิรัช วัชรวิทย์

- หนังสืออ่านประกอบ 1. วิธีการวิจัย โดย รศ.ดร.ลัดดา
- สำราญ และคณะ
2. วิธีการวิจัย โดย ศ.ดร.ชัยพร วิชชาวุฒ
 3. วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดย อ.ทวี วัชรวิทย์

เนื้อหาวิชา 1. ธรรมชาติของการวิจัย

2. ตัวแปร
3. การตั้งสมมุติฐาน
4. การสุ่มตัวอย่าง
5. วิธีการรวบรวมข้อมูล
6. วิธีเขียนโครงร่างวิจัย

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 8 - 10 ข้อ เวลาสอบ 2 1/2 ชม เป็น 100%

ข้อแนะนำอื่น ๆ ติดต่อผู้สอนได้ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 10.00 - 11.30 น. ตึกหามาเมือง ชั้น 5

รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ

LA 434

กฎหมายทหาร

วัน-เวลา สถานที่บรรยาย วันอังคาร, พุธ, ศุกร์, เสาร์ เวลา 17.20 น. KLB 301

ตำรา 1. คำอธิบายกฎหมายทหาร โดย อาจารย์พลโทประสิทธิ์

- หมายเลขการพิมพ์ 26228 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่)
2. รวมกฎหมายทหาร พร้อมแนวคำถาม - ตอบ โดย ผศ.วีระ ไชกเหมาะ

เนื้อหาวิชา แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- ส่วนที่ 1 ศึกษาประมวลกฎหมายอาญาทหาร วินัยทหาร และ พ.ร.บ.ยศทหาร
- ส่วนที่ 2 ศึกษา พ.ร.บ. ธรรมนูญศาลทหาร และ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และกฎอัยการศึก

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ ส่วนละ 2 ข้อ ปัญหาให้วินิจฉัย 3 ข้อ และปัญหาให้อธิบาย

วัน-เดือน-ปีสอบได้ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2527 เวลา 15.00 น.

ผศ.วีระ ไชกเหมาะ

พัฒนาชีวิตและสังคม ด้วยการประหยัด

หอสุมุด

ต่อจากหน้า 1

ผู้ฯ จึงเสนอให้มหา-
รณาช่วยเหลือโดยด่วน
บคำร้องเรียนจากนัก
มากกว่าอากาศร้อนอบอ้าว
ราบดีได้กรุณาอนุมัติ
ร เมื่อ 25 ม.ค. 2527
มคอนของการซ่อมแซม
ระโยชน์สูงสุดของทาง
นักหอสุมุดฯ ได้ขอความ
ไปยังกรมโยธาธิการเข้า
ยการซ่อมแซม ซึ่งกรม
ได้ตอบตกลงเมื่อเดือน
ที่ผ่านมา และเริ่มเข้ามา
ควบคุมซ่อมแซมตั้งแต่
ก. จนถึงปัจจุบันนี้ สาเหตุ
าะเรื่องนี้เป็นเรื่องทาง
อัยคดีอื่น ต้องปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา
ผู้เป็นการพันมอเออร์
วิทย์อัฒโนมิติ (คอนแทค)
ขึ้นอย่างมาก กรมโยธา
การซ่อมแซม (ไม่ให้ข้อ
เป็นการประหยัดงบประมาณ
นี้การซ่อมแซมได้แล้ว
งส่วนแล้ว และได้เริ่ม
เครื่องปรับอากาศทาง
่าบางชิ้นแล้ว ส่วนด้าน
องใช้เวลาซ่อมแซมอีก
เพราะเสียหายมากกว่า
ไม่ได้มีเงินสนใจได้เร่งให้
ซ่อมอยู่ทุกวัน และทาง
รได้กรุณาส่งผู้เชี่ยวชาญ
กันวันละ 1 คนอีกด้วย
ุญหาการปรับปรุงพื้น
งนั้น ผอ.สำนักหอสุมุด
อนี้สืบเนื่องมาจากครั้ง
ข้อคดีเมื่อ 2 ปีมาแล้ว

นักศึกษาตระหนักจิตใจทบทวนกระจก
ออกไปเพราะมีประตูเข้าออกทาง
เดี่ยว สำนักหอสุมุดฯ จึงได้ของงบ
ประมาณปรับปรุงช่องทางเข้าออก
ให้เป็น 4 ช่องทาง ประกอบกับ
กระเบื้องยางพื้นอาคารชำรุดเสียหาย
จากน้ำท่วมมาก คณะกรรมการหอสุมุดฯ
ได้มอบหมายให้สถาปนิก
ดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ใหม่
ซึ่งได้รับคำแนะนำว่าให้ใช้วิธีเคลือบ
พื้นอาคารชนิด SYN THANE ซึ่ง
ทนทานและประหยัดงบประมาณกว่า

รศ.อัมพร กล่าวต่อไปว่า ปัญหา
เรื่องการขยายเวลาบริการนั้น สำนัก
หอสุมุดฯ ได้ดำเนินการมาแล้ว และ
สภาพมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ขยาย
เวลาบริการให้ตั้งแต่เดือนมกราคม
2527 กล่าวคือวันปกติเปิดทำการ
07.30 - 18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์
เปิดทำการ 08.30 - 16.30 น. และ
หนึ่งเดือนก่อนสอบไล่ ได้ขยายเวลา
ปิดจนถึงเวลา 19.30 น. ดังนี้ วันปกติ
เปิดทำการเวลา 07.30 - 19.30 น.
และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เปิดทำการ
เวลา 08.30 - 18.00 น. ขณะนี้เป็น
ระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนสอบพอดี
สำนักหอสุมุดฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา
เข้าอ่านหนังสือในวันทำการปกติ
ถึงเวลา 19.30 น.

ผู้อำนวยการสำนักหอสุมุด
กลางกล่าวในที่สุดว่า ขอขอบคุณ
ที่องค์การนักศึกษาให้ความสนใจ
กับการให้บริการของสำนักหอสุมุดฯ
ถ้านักศึกษาท่านใดพบข้อบกพร่อง
การให้บริการของสำนักหอสุมุดฯ
กรุณาแจ้งผู้อำนวยการหอสุมุดฯ ได้
ทุกเวลา

อนึ่งมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า
อาคารหอสุมุดแห่งนี้ได้เปิดบริการ

มาตั้งแต่ปี 2518 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เริ่ม
หมดอายุการใช้งาน ทำให้หอสุมุด
ต้องทำการปรับปรุงอย่างขนานใหญ่
โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศน้ำหนัก
เกือบ 400 ตัน การซ่อมแซมจึงเป็น
ไปอย่างลำบาก ต้องคอยตรวจสอบ
อยู่ตลอดเวลาข่าวแจ้งว่า ผลการ
ทดลองเปิดเครื่องปรับอากาศยังไม่
น่าพอใจนัก ต้องทดสอบจนเป็นที่
น่าพอใจจึงจะเปิดพร้อมกันทุกเครื่อง

รตม.ทบวงฯ

ต่อจากหน้า 12

โฆนิค บันเปียมรัฐ (ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภาพพัฒนาการ) 10.30 - 12.00 น.
บรรยายเรื่อง "ทรัพยากรทางทะเล
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย :
กรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)
เสนอโดย ดร.สาวิตรี โพธิ์พิพัฒน์
(ผู้แทนสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) และ ดร.ทองฉัตร
หงส์สการมภ์ (ผู้ว่าการปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย) และผู้แทนบริษัท
เอกชน 12.30 - 13.30 น. บรรยาย
เรื่อง "รัฐบาลควรสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อการแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรทางทะเลอย่างไร?" 14.00-
14.40 น. บรรยายเรื่อง "Environmental
Hazards : Marine Oil Pollution
Problems and Control" เสนอ
โดย ผู้แทน Det Norske Veritas
(ประเทศนอร์เวย์) 14.40 - 15.10 น.
บรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดการ
สภาวะแวดล้อมทางทะเล : กรณี
อ่าวไทยตอนใน" เสนอโดย ศ.ดร.
ทวีศักดิ์ ปิยะกาญจน์ 15.45 - 16.15 น.
บรรยายเรื่อง "ลักษณะกฎหมายทะเล
แนวใหม่ : ผลกระทบต่อการขยาย
น่านน้ำไทย" เสนอโดย นายกาญจน์

ธีรานนท์ (ผู้แทนกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย) และ 16.45 - 17.00 น.
พิธีปิดการประชุมโดย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รวมฯ จัดอบรม

ต่อจากหน้า 1

จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2527 โดย
เสียค่าลงทะเบียนและเอกสาร คนละ
250 บาท

รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ ประ-
ธานกรรมการดำเนินการจัดการอบรม
ครั้งนี้ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมกับ "ข่าวราม-
คำแหง" ว่า การอบรมตามโครงการ
ดังกล่าว สืบเนื่องจากการที่ในปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้
มีการเรียนการสอนวิชากฎหมายแก่
เด็กนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาชั้น
หลายวิชา เช่น วิชากฎหมายในชีวิต
ประจำวัน (ส.341) วิชากฎหมายที่
ประชาชนควรรู้ (ส.071) และในวิชา
บังคับที่กำหนดให้เด็กนักเรียนทุกคน
ต้องเรียนคือ วิชาสังคมศึกษา (ส.401)
ก็ยังได้กำหนดให้มีส่วนของวิชา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
ในเนื้อหาวิชาด้วย ซึ่งในวิชากฎหมาย
เหล่านี้แต่ละโรงเรียนได้มอบหมาย
ให้ครูอาจารย์ในแผนกวิชาสังคมศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอน แต่
โดยที่ครูอาจารย์เหล่านั้นส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาทางวิชา
สังคมศึกษาทั่วไป ไม่ได้สำเร็จ
การศึกษามาทางสาขานิติศาสตร์โดย
ตรง จึงเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับ
ครูอาจารย์ผู้ต้องรับผิดชอบในการ
สอนวิชากฎหมายดังกล่าว ด้วย
ความตระหนักถึงปัญหาข้อบกพร่อง
ของครูอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย
นี้ และเพื่อเป็นการให้บริการทาง
วิชากฎหมายแก่สังคม คณะนิติศาสตร์

โครงการอบรมครูอาจารย์ผู้สอน
วิชากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ขึ้นตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับการอบรมครั้งนี้ซึ่ง
กำหนดในวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์
ที่ 13 พฤษภาคม 2527 ใช้เวลาวันละ
6 ชั่วโมง จะมีทั้งการบรรยายโดยใช้
แผนภูมิประกอบและการอภิปราย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนหลักสูตรการ
อบรมประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ดังนี้
"ความสำคัญ ความหมาย และ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย" "ที่มา
และประเภทของกฎหมาย" "การ
จัดทำกฎหมาย การใช้กฎหมาย และ
การยกเลิกกฎหมาย" "ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายพื้นฐานในการปกครอง
ประเทศ" (กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครอง) "ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีอากร" "หลักกฎหมายแพ่ง
หลักกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน" "ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายวิธีสบัญญัติ" "กฎหมาย
อื่น ๆ ที่ประชาชนควรรู้" และการ
อภิปราย "ปัญหาการใช้กฎหมาย
ในสังคมไทย"

"การอบรมครั้งนี้ เราได้รับเพียง
300 คนเท่านั้น จึงขอเชิญชวนครู-
อาจารย์ผู้สนใจรีบสมัครภายในวันที่
8 พฤษภาคม นี้ และขอเชิญชวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังเรียน
ทางด้านสังคมศาสตร์เข้ารับการ
อบรมด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์
ถ้าหากในอนาคตไปเป็นครูอาจารย์
สอนวิชากฎหมายในโรงเรียนมัธยม-
ศึกษา สมัครได้ที่สำนักงานเลขานุการ
คณะนิติศาสตร์ครุ" รศ.พรชัย
สุนทรพันธุ์ กล่าวในที่สุด

นิติศาสตร์เปิดบริการ

ผลสอบทางไปรษณีย์

นิติศาสตร์เปิดบริการรับแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์
2/2526 โดยเปิดบริการเฉพาะนักศึกษาคณะนิติ-
นั้น นักศึกษาที่ต้องการจะขอทราบผลสอบทาง
ต้องดำเนินการดังนี้
งไปรษณีย์บัตรจำหน่ายถึงตัวท่านเอง
เขียน ชื่อ นามสกุล และรหัสประจำตัวที่ด้านหลัง-
ตร
เขียนชื่อกระบวนวิชาและภาค 2/26 ที่ด้านหลัง
บัตร วิชาละ 1 ฉบับ
ส่งไปยังหัวหน้าแผนกทะเบียนประวัตินักศึกษา
ตรัมมหาวิทยาลัยรามคำแหง กท. 10240
ข่าวโดย ศิริวรรณ เจริญสุข

มีระเบียบวินัยพัฒนา
วิทยาลัยและบ้านเมือง

รับของหาย

ขอให้นักศึกษาที่ได้ทำของหายโปรดมาตรวจสอบรับ
ของคืนได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หน่วยงานรับคืน
ของหาย ณ ดึกกิจกรรมนักศึกษา ห้อง 205 ชั้น 2 ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

- 1. นายวัชรินทร์ นาคเวียง
2. น.ส. สุพร ไชยยะ
3. น.ส. รัฐภาพร ชีโพธิ์
4. นายประภัทร นกวิเชียร
5. น.ส. นิตยา กาศเกษม
6. น.ส. จันทร ดั่งเบญจผล
7. น.ส. อากรณี สงเอียด
8. น.ส. รัตนา พยุโรชดี
9. น.ส. สาคร วันยงค์
10. น.ส. วรณฉวี ผลมงคลวัฒน์
11. น.ส. พรศรี จารุไชย
12. น.ส. รัตนภรณ์ สุจริตรวงกูร
13. น.ส. กนิษฐา ทิมพิ่วชัย
14. นายสุรชัย ทองค่างค์
15. น.ส. คำเพ็ชร มาลาโคน

จากบรรณาธิการ

การได้งานอาชีพที่ตรงความถนัดและความสนใจ
น่าจะเป็นอยู่กับผลการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ คือผู้สำเร็จการ
ศึกษาคควมีความรู้ในสาขาวิชาของตนอย่างแท้จริง มิใช่มี
ความรู้แต่พอสอบผ่านเท่านั้น การกวัดขันตัวเองให้เรียน
อย่างจริงจังเสียแต่บัดนี้ย่อมเป็นการตระเตรียมตัวเพื่อ
การอาชีพที่มั่นคงและตรงใจรักในวันข้างหน้า
สมพันธุ์ เลขะพันธุ์

ทำไมต้องวิ่ง

ควรวิ่งคิดต่อกันทุกวัน ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 30 นาที หรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง เวลาไหนก็ได้ ข้อระวังเกี่ยวกับการเลือก
รองเท้า ควรเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักเบา, นุ่ม, กระชับเท้า มี
ความยืดหยุ่นตัวและความทนทานพอสมควร พื้นรองเท้าจะ
ต้องไม่แข็งหรือนุ่มเกินไป จนทำให้เสียรูปทรงในเวลาเคลื่อนไหว
มาเถอะ มาวิ่งกันดีกว่า เพราะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
การกีฬาได้เปรียบเทียบการวิ่งกับกีฬาประเภทอื่น ๆ แล้วสรุป
ว่า "การวิ่งนี้เป็นการออกกำลังกายที่ให้คุณประโยชน์เหนือ
กีฬาประเภทอื่นที่หมด"

กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด

สลากกาชาดรวมค่าแห่ง 27

ฉบับละ 20 บาท มีจำหน่ายที่

- สำนักงานเลขานุการ ทุกคณะ/สำนัก
- ที่ทำการอสมร. (อาคารกิจกรรมนักศึกษา)
- เค็นท์จำหน่ายสลากกาชาด หน้า ม.ร.
- ร้านสหกรณ์ ม.ร.

กำหนดออกวางวันสลากกาชาด วันที่ 5 กรกฎาคม 2527
วิทยาลัยรามคำแหง



ให้นักศึกษาหัด 23 ทุกคณะ ดำเนินการเปลี่ยนบัตรประจำตัว 2 ก.ค. - 12 ต.ค. 27

มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษา หัด 23 ทุกคณะซึ่งบัตรประจำตัวนักศึกษาจะหมดอายุในวันที่ 19 มิถุนายน 2527 ไปดำเนินการเปลี่ยนบัตรประจำตัวนักศึกษาดาวใหม่ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2527 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายรับสมัครและแนะแนว อาคารสวป. ชั้น 2 โดยกำหนดวันเวลาการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของแต่ละคณะดังนี้

- คณะนิติศาสตร์** กำหนดให้ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 2 - วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2527 (เวลา 08.30-11.30 และ 13.00 - 16.00 น.)
- คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์** กำหนดให้ดำเนินการในวันพุธที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2527 (เวลา 08.30 - 11.30 และ 13.00 - 16.00 น.)
- คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์** กำหนดให้ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2527 (เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 16.00 น.)
- สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาดำเนินการเปลี่ยนบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ตามกำหนดเวลาข้างต้น ให้มาดำเนินการในระหว่างวันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2527 โดยจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงิน 20 บาท เพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการทำบัตรอีกด้วย
- สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ไปชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวดาวเป็นเงิน 20 บาท ที่

รตม.ทบวงฯ

ต่อจากหน้า 1

สำหรับกำหนดการจัดสัมมนา ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2527 เวลา 09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดและการ ปฐกถาเรื่อง "นโยบายการใช้ทรัพยากร ทางทะเลของไทย" เสนอโดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย 09.45 - 10.45 น. บรรยายเรื่อง "การจัดการและการพัฒนาประมงไทย ภายหลังจากขยายเขตน่านน้ำของ ประเทศเพื่อนบ้าน" เสนอโดย ดร. อภรณ์ ศรีพิพัฒน์ และผู้แทนกรม ประมง 11.15 - 11.45 น. บรรยายเรื่อง "สภาวะการส่งออกและตลาดสินค้า สัตว์น้ำของประเทศไทย" เสนอโดย นายขง อารีเจริญเลิศ (นายกสมาคม ผู้ค้าสัตว์น้ำ) เวลา 12.30 - 13.30 น. บรรยายเรื่อง "ทรัพยากรทางทะเล กับอนาคตเศรษฐกิจไทย" เสนอ โดย นายไพโรจน์ ชัยพร 14.00 - 15.00 น. บรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรณี ในทะเลของไทย" เสนอโดย อธิบดี กรมทรัพยากรธรณีและผู้แทนสภาการ เหมืองแร่ 15.30 - 16.30 น. บรรยาย เรื่อง "ปัญหาการให้สัมปทานเพื่อ การแสวงประโยชน์แหล่งน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติในน่านน้ำไทย" เสนอ โดย นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ (นาย ช่างใหญ่ กระทรวงอุตสาหกรรม) และผู้แทนบริษัท Union Oil

วันที่ 4 พฤษภาคม 2527 เวลา 09.00 - 10.00 น. บรรยายเรื่อง "หลักการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ทางทะเลเพื่ออุตสาหกรรมไทย ในอนาคต" เสนอโดย ดร.จิรายุ อิศรางกูรฯ (รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม) และนาย

อ่านต่อหน้า 12

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญ
ร่วมประกวดคำขวัญ
ชิงรางวัล
20,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ

คำขวัญไม่เกิน 15 พยางค์

มีเนื้อหาเพื่อ...
ให้ประชาชนทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาและมีความรู้สึกที่ดี-
ต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ข่าวยามค่ำแห่ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หัวหมาก กทม.10240

ส่งคำขวัญที่

ภายใน 11 พฤษภาคม 2527

เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้ส่ง กับใบคำขวัญแต่ละคำขวัญ
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 3141352

กว่าจะเป็นบัณฑิต
ข่าวรามฯ ช่วยได้

ฉบับหน้า...คอยพบกับ

- การร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้อง โดย สายพันธ์ อินทรภักดิ์
- ปาก...ใครคิดว่าไม่สำคัญ โดย อ.สุมาลี วงษ์วิฑิต
- ข่าวกระบวนวิชา ทุกวันจันทร์ อ่านข่าวรามฯ

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการ นายสมพันธ์ เสงะพันธ์

บรรณาธิการผู้ช่วย น.ส. ลินา วิวัฒน์วรพันธ์ นางนภาพร ชันธนาภ

กองบรรณาธิการ ศรีธนา สุวรรณสัมพันธ์ ชวรัตน์ พุ่มกระจำจ จามรี ศิริภัทร ศิริรินทร์ โพนรินทร์ วิวัฒนา พุทธิภิญโญ นวรัตน์ อิศรางกูรฯ ศักสินทร์ จงเจริญ ทวี มาตอง อัญญา จันทเมฏฐะ วิชัย สิมอริชชา ยุทธนันต์ หาญ-ณรงค์ วิชัย จันท

กอง บก. และกองจัดการ

ตึก AD 1 ชั้น 2 โทร. 3141352 หรือ 3142121 - 9 ต่อ

อัตราค่าสมาชิก (ปีละ 52 ฉบับ ออกทุกวันจันทร์) สมาชิก เองปีละ 25 บาท, สมาชิกรับทางไปรษณีย์ ปีละ 40 บาท สมาชิก ได้ตัวตนเองที่กองจัดการ หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งเงินในนาม ศรัทธาภรณ์ ผู้จัดการ ขว. ลี ก. เอ. ดี. 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม. 10240

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์รามคำแหง โทร. 3141352